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“พาณิชย์”เผย 5 เดือน ไทยส่งออกข้าว 4.6 ล้านตัน เพิ่ม 32.18% หลังหลายประเทศแห่ซ้ือ 
กรมการค้าต่างประเทศ เผยส่งออกข้าวไทย 5 เดือน มีปริมาณ 4.6 ล้านตัน เพ่ิม 32.18% มูลค่ากว่า 1 

แสนล้านบาท เพ่ิม 64.59% หลังอากาศแปรปรวนกระทบผลผลิต หลายประเทศกังวลข้าวไม่เพียงพอ ทําให้มีการซื้อ
เพ่ิมขึ้น และยังได้รับผลดีอินเดียคุมส่งออก เงินบาทอ่อนค่า เตรียมจับตานโยบายข้าว หลังอินเดียเลือกต้ังใหม่ ส่วน
ผลการนําผู้ประกอบการรายเล็กเข้าร่วมงาน THAIFEX ขายได้ทันที 150 ล้าน และคาดภายใน 1 ปี 500 ล้าน 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-พ.ค.) 
ไทยส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 4.6 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 32.18% มีมูลค่าประมาณ 106,283 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 64.59% 
หรือประมาณ 2,957 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากประเทศผู้นําเข้าข้าวยังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวเพ่ือเพ่ิม
สต็อกข้าวภายในประเทศ และจากสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าว ทําให้หลาย
ประเทศกังวลว่าจะมีข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและได้นําเข้าข้าวเพ่ิมขึ้น โดยประเทศผู้นําเข้า
ข้าวสําคัญของไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย อิรัก สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้ 

ทั้งน้ี ยังได้รับผลบวกจากอินเดียที่ยังคงมีมาตรการควบคุมการส่งออกข้าว และค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่
ในช่วง 36-37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทําให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และคาดว่าในปี 2567 ไทยจะ
สามารถส่งออกข้าวได้เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 7.5 ล้านตัน แต่กรมจะติดตามการค้าข้าวโลกอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะมาตรการควบคุมการส่งออกข้าวภายหลังการเลือกต้ังของอินเดีย เพ่ือประเมินสถานการณ์และหารือ
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพ่ือปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวต่อไป 

ส่วนผลการนําผู้ประกอบการรายเล็ก เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-
Anuga Asia 2024 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.2567 ที่ผ่านมา มีผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ โดยได้รับความสนใจจากผู้
ซื้อ ผู้นําเข้า จากประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ บังกลาเทศ ฝรั่งเศส แคนาดา 
ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงตลาดใหม่อย่างเช่นมองโกเลีย อุซเบกิสถาน ซาอุดีอาระเบีย และ
ปาเลสไตน์ และยังได้ออเดอร์จากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในไทย โดยได้รับคําสั่งซื้อภายในงาน
ทันทีมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 56.25% และคาดว่าจะมีคําสั่งซื้อภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าประมาณ 500 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 66.67% 

นอกจากน้ี ในส่วนของการจัดกิจกรรมสาธิตการทําอาหารจากข้าวไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste the 
Authentic Thai Cuisine with Premium Thai Rice” ก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด มีผู้เข้าเย่ียมชมทั้งภายในงาน
และผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 74,000 ราย 

สําหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX นอกจากจะช่วยเพ่ิม
โอกาสการค้าข้าวของไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและแสดงศักยภาพของไทย ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออก
ข้าวคุณภาพของโลก และเป็นไปตามนโยบายการสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายเล็ก
ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ที่มา Commerce News Agency (CNA)  

 

 
 

สรุปข่าวประจําวันที่  5-11 มิถุนายน 2567 
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ไทยคงท่ี 2 ส่งออกข้าวโลก 5 เดือนทะลุ 4 ล้านตัน วิตกไตรมาส 3 อ่วม ราคาแพงกว่าคู่แข่งมาก 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวช่วง 4 เดือนแรก พ.ศ.2567 มี

ปริมาณ 3,398,145 ตัน มูลค่า 78,517 ล้านบาท หรือประมาณ 2,219.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 
29.1% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 60.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 ที่ส่งออกปริมาณ 2,632,537 ตัน และมีมูลคา่ 
48,851 ล้านบาท หรือประมาณ 1,442.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โดยตัวเลขอย่างเป็นทางการ การส่งออกข้าวเดือนเมษายน 2567 มีปริมาณ 933,559 ตัน มูลค่า 21,787 
ล้านบาท โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 30.3% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 25.7% เทียบกับเดือนมีนาคม 2567 ที่มีการส่งออกมี
ปริมาณ 716,619 ตัน มูลค่า 17,329 ล้านบาท เน่ืองจากเดือนเมษายน 2567 การส่งออกทั้ง ข้าวขาว ข้าวน่ึง ข้าว
เหนียว รวมทั้งปลายข้าวขาวมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มของ ข้าวขาว ที่มีปริมาณส่งออกมาก
ถึง 565,735 ตัน เพ่ิมขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เน่ืองจากยังคงมีการส่งมอบข้าวให้ตลาดที่สําคัญอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น อินโดนีเซีย อิรัก มาเลเซีย โมซัมบิก ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นต้น 

ขณะที่การส่งออก ข้าวน่ึง มีปริมาณ 169,697 ตัน เพ่ิมขึ้นถึง 311% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยัง
ตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แอลจีเรีย เป็นต้น ส่วนการส่งออก ข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 101,718 
ตัน ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยยังคงส่งไปยังตลาดหลักอย่างต่อเน่ือง เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
แคนาดา สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร จีน ฝรั่งเศส เป็นต้น 

ทั้งน้ี เทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวสําคัญ พบว่า 4 เดือนแรกของปีน้ี อินเดีย ส่งออกข้าวได้มากสุด 6 ล้าน
ตัน ติดลบ 23.3% อันดับสอง ไทย 3.40 ล้านตัน บวก 29.1% เวียดนาม 3.17 ล้านตัน บวก 9.3% ปากีสถาน 2.52 
ล้านตัน บวก 67.2% สหรัฐ 1.30 ล้านตัน บวก 62.5% 

สมาคมรายงานต่อว่า คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2567 ปริมาณส่งออกข้าวมีมากกว่า 900,000 ตัน เน่ืองจาก
ผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบข้าวจํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวขาว ทั้งข้าวตามสัญญาส่งมอบแบบรัฐต่อรัฐให้แก่
อินโดนีเซีย และข้าวตามสัญญาของภาคเอกชนที่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น รวมท้ังตลาด
หลักในภูมิภาคแอฟริกา เช่น โมซัมบิก แองโกล่า ไอวอรี่โคสต์ แคเมอรูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตะวันออก
กลาง เช่น อิรัก รวมทั้งตลาดในแถบอเมริกา เช่น เม็กซิโก เป็นต้น 

ขณะที่ตลาดนําเข้าข้าวหอมมะลิที่สําคัญยังคงมีการนําเข้าอย่างต่อเน่ือง ทั้งในภูมิภาคอเมริกา เช่น สหรัฐ 
แคนาดา และภูมิภาคเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน รวมทั้งตลาดยุโรป เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เป็นต้น แต่
จากการที่ราคาข้าวสารในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวบางส่วน ในไตรมาส 3/2567 เช่น ตลาดข้าวน่ึงในแอฟริกา 

ทั้งน้ี ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 647 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคา
ข้าวขาว 5% ของเวียดนามและปากีสถานอยู่ 573-577 และ 587-591 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลําดับ ส่วนราคาข้าว
น่ึงไทยอยู่ที่ 636 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงอินเดียและปากีสถานอยู่ที่ 542-546 และ 595-599 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ตามลําดับ 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เริ่มเห็นสัญญาณไทยส่งออก
ข้าวจะลดลง เหลือประมาณ 6 แสนตันต่อเดือน จากช่วง 5 เดือนแรกปี 2567 ไทยส่งออกข้าวได้สูงเดือนละ 8-9 
แสนตัน โดยปัจจัยกดดันส่งออกของไทยที่สําคัญ คือ 1.ราคาส่งออกข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะ
เวียดนาม ขณะนี้ราคาของไทยแพงกว่าเวียดนามเกือบ 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน อาทิ ข้าวสารเจ้า 5% ราคาไทย 
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(เอฟโอบี) เกิน 630 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาเวียดนามไม่ถึง 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน น่าจะเป็นผลจากข้าวใน
ประเทศมีการเก็งกําไร และปล่อยข้าวเพ่ือส่งออกน้อยกว่าที่ควรเป็น ส่งผลให้ผู้ส่งออกที่ขายล่วงหน้า 596-600 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ต้องแบกรับภาระขาดทุน 

“ด้วยเหตุน้ี ก่อนหน้าน้ีไทยจึงไม่ได้ชนะประมูลขายข้าวให้อินโดนีเซียเลย ส่วนใหญ่เวียดนามกวาดไปหมด 
เพราะตอนน้ันไทยเสนอขาย (ซีไอเอฟ) 665-670 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่เวียดนามเสนอขาย 580 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมี
การต้ังข้อสังเกตว่าข้าวบางส่วนอาจนําเข้าจากประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม ทําให้ต้นทุนข้าวตํ่ากว่าไทย” นายชู
เกียรติกล่าว 

นายชูเกียรติกล่าวต่อว่า 2.ประเทศผู้นําเข้าซื้อแค่พอใช้ ไม่มีการสต๊อกหลายเดือนอย่างเดิม อาจเพราะดู
สถานการณ์อินเดียว่าจะยกเลิกห้ามส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังน้ีหรือไม่ ประกอบกับความกังวลเอลนีโญหรือภัยแล้ง
ลดลง มาเป็นจับตาลานีญาหรือฝนตกชุกแทน ซึ่งมีผลดีต่อการเพาะปลูกข้าว หากอินเดียได้ผลผลิตข้าวดี สต๊อกสูงถึง 
50 ล้านตัน จากปกติสต๊อกแค่ 20 ล้านตัน อาจมีการปล่อยให้ส่งออกก็จะกดราคาข้าวโลกคร้ังใหญ่ จึงเป็นข่าวลือที่มี
โอกาสให้อินเดียปลดล็อกห้ามส่งออก 

“วันน้ีที่เรายังส่งออกข้าวได้มากเพราะมีคําสั่งซื้อล่วงหน้าและอยู่ในช่วงส่งมอบ ซึ่งส่วนใหญ่หมดลงเดือน
กรกฎาคม จากน้ันก็จะเปิดการขายใหม่ ก็วิตกว่าไตรมาส 3 ปีน้ียอดขายอาจไม่ดีนัก จากปัจจัยราคาข้าวไทยแพงกว่า
คู่แข่งมาก หากคําสั่งซื้อช่วงส่งมอบไตรมาส 4 ไม่มาก ก็จะทําให้ไทยส่งออกข้าวตํ่ากว่าปีก่อนที่ทําไว้ 8.7 ล้านตัน 
เหลือบวกลบ 8 ล้านตัน ดังน้ัน รัฐบาลต้องเร่งออกโรดโชว์หาตลาดส่งออกโดยเร็ว และดูแลราคาข้าวในประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ เพราะหากส่งออกข้าวได้น้อย ราคาข้าวในประเทศก็ต้องลดลงไปด้วย” นายชูเกียรติกล่าว 

ด้าน นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า สําหรับแนวโน้มราคา
ข้าวหอมมะลิในประเทศ ช่วงไตรมาส 3/2567 ยังอยู่ในระดับเกิน 30 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งตัวแปรหลักที่มีผลต่อราคา
ข้าวหอมมะลิหรือข้าวเจ้าคือปริมาณฝนเพียงพอกับการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ ซึ่งแม้ตอนนี้เริ่มมีฝน แต่ยังไม่มาก
พอต่อการเพาะปลูก จึงทําให้บางพ้ืนที่ หรือชาวนาชะลอการเพาะปลูก อาจทําให้ฤดูกาลผลิตใหม่ ล่าช้าออกไป จะมี
ผลต่อผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดช้าออกไปกว่าปกติได้ และหากฝนดี ผลผลิตแยะ จะส่งผลต่อราคาอ่อนตัวลง 
ที่มา มติชนออนไลน์ 
 

ส่งออกข้าวไทย 4 เดือนแรกปี 67 พุ่งกว่า 3 ล้านตัน ‘อินโด’นําเข้าต่อเนื่อง 
ผู้ส่งออกข้าวเผยเดือนพฤษภาคม 2567 ปริมาณส่งออกข้าวไทยคาดมากกว่า 900,000 ตัน จากส่งมอบ

ข้าวอินโดนีเซีย รวมตลาดหลัก ขณะที่ 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2567) มีปริมาณ 3,398,145 ตัน มูลคา่ 
78,517 ล้านบาท 

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคม
คาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2567 ปริมาณส่งออกข้าวจะมีมากกว่า 900,000 ตัน เน่ืองจากผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบ
ข้าวจํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวขาว ซึ่งมีทั้งข้าวตามสัญญาส่งมอบแบบรัฐต่อรัฐให้แก่อินโดนีเซีย และข้าว
ตามสัญญาของภาคเอกชนที่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น รวมทั้งตลาดหลักในภูมิภาคแอฟริกา 
เช่น โมซัมบิก แองโกลา ไอวอร่ีโคสต์ แคเมอรูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตะวันออกกลาง เช่น อิรัก รวมท้ัง
ตลาดในแถบอเมริกา เช่น เม็กซิโก เป็นต้น 
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ขณะที่ตลาดนําเข้าข้าวหอมมะลิที่สําคัญยังคงมีการนําเข้าอย่างต่อเน่ือง ทั้งในภูมิภาคอเมริกา เช่น สหรัฐ 
แคนาดา และภูมิภาคเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน รวมทั้งตลาดยุโรป เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เป็นต้น แต่
จากการท่ีราคาข้าวสารในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงทําให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง
มาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวบางส่วน ในไตรมาสที่ 3 เช่น ตลาดข้าวน่ึงในแอฟริกา 

ทั้งน้ี ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 647 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคา
ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม และปากีสถานอยู่ 573-577 และ 587-591 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลําดับ ส่วนราคาข้าว
น่ึงไทยอยู่ที่ 636 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวน่ึงอินเดียและปากีสถานอยู่ที่ 542-546 และ 595-599 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ตามลําดับ 

ส่วนการส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2567 มีปริมาณ 933,559 ตัน มูลค่า 21,787 ล้านบาท โดยปริมาณ
เพ่ิมขึ้น 30.3% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 25.7% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2567 ที่มีการส่งออกมีปริมาณ 716,619 ตัน 
มูลค่า 17,329 ล้านบาท เน่ืองจากในเดือนเมษายน 2567 การส่งออกทั้งข้าวขาว ข้าวน่ึง ข้าวเหนียว รวมทั้งปลาย
ข้าวขาวมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 

โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวขาวที่มีปริมาณส่งออกมากถึง 565,735 ตัน เพ่ิมขึ้น 18% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน เน่ืองจากยังคงมีการส่งมอบข้าวให้ตลาดที่สําคัญอย่างต่อเน่ือง เช่น อินโดนีเซีย อิรัก มาเลเซีย โมซัมบิก ญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นต้น 

ขณะที่การส่งออกข้าวน่ึงมีปริมาณ 169,697 ตัน เพ่ิมขึ้นถึง 311% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยัง
ตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แอลจีเรีย เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 101,718 ตัน 
ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยยังคงส่งไปยังตลาดหลักอย่างต่อเน่ือง เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา 
สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร จีน ฝรั่งเศส เป็นต้น 

จากข้อมูลของกรมศุลกากรการส่งออกข้าวช่วง 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน 2567) มีปริมาณ 
3,398,145 ตัน มูลค่า 78,517 ล้านบาท (2,219.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 29.1% และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
60.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 ที่ส่งออกปริมาณ 2,632,537 ตัน มูลค่า 48,851 ล้านบาท (1,442.8 
ล้านเหรียญสหรัฐ) 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
 

ภูมิธรรม แจ้งข่าวดี “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เตรียมขายในออสเตรีย 
“ภูมิธรรม” เผยทูตพาณิชย์เวียนนา แจ้งข่าวดี “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เตรียมนําขายในร้านค้ายู

เอ็น ที่กรุงเวียนนา พร้อมให้ทีมพาณิชย์เปิดตลาดข้าวไทยเพ่ิม 
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานนางสาวอรอนุช ผดุงวิถี ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย ถึงการส่งเสริมและขยายโอกาสให้กับข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่
เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) จนประสบความสําเร็จเข้าไปจําหน่ายในร้านค้าของ
สํานักงานองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ที่กรุงเวียนนา 

ทั้งน้ี ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า การผลักดันการนําข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นสินค้า GI ของไทย ไป
วางจําหน่ายในร้านค้าของยูเอ็น ณ กรุงเวียนนา ได้ดําเนินการมาต่อเน่ืองกว่า 2 ปี โดยล่าสุดสามารถผลักดันการ
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จับคู่และเจรจาธุรกิจจนเกิดผลสําเร็จได้รับคําสั่งซื้อจากคณะผู้แทนของยูเอ็น โดยคาดว่าจะมีการวางจําหน่ายสินค้า
ได้ต้ังแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ของปีน้ีเป็นต้นไป 

สําหรับความสําเร็จดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์เวียนนาโมเดล ที่มุ่งทวงคืนตลาดข้าวไทยและพัฒนาให้
เป็นโครงการนําร่องในการส่งเสริมการค้าและการยกระดับภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ เพ่ือจําหน่าย
ในฐานะสินค้าพรีเมียมที่อยู่เหนือการแข่งขันทางราคากับสินค้าคู่แข่ง เริ่มจากความสําเร็จจากการส่งออกข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มายังสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศออสเตรียเมื่อปี 2565 และเมื่อสินค้า
ล็อตแรกมาถึง ผู้นําเข้าได้ทําการสั่งซื้อสินค้าล็อตต่อไปในทันที ที่ได้เปิดสัมผัสคุณภาพของสินค้าจริง เน่ืองจากมั่นใจ
ในกระแสตอบรับที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจุบันสามารถผลักดันการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยเข้าไปยังตลาดออสเตรียได้ครบทุกช่องทางการตลาด 
ได้แก่ 1.ร้านอาหาร Thai SELECT 2.ไฮเปอร์มาร์เก็ต 3.ซุปเปอร์มาเก็ต 4.Ethic market 5.ออนไลน์ มาร์เก็ต และ
ล่าสุดที่กําลังจะมีการวางจําหน่ายสินค้าที่ 6.ร้านค้า Commissary ในองค์การสหประชาชาติ 

ซึ่งถือเป็นข่าวดี ที่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สามารถเข้าสู่ตลาดออสเตรียได้เพ่ิมขึ้น โดยได้รับรายงานว่า 
ขณะนี้มีการส่งออกไปยังออสเตรียแล้ว 15 ตู้คอนเทนเนอร์ ไม่รวมข้าวหอมมะลิทั่วไป และมีแนวโน้มขยายตัวได้อีก 
ถือเป็นความสําเร็จในการทวงคืนตลาดข้าวหอมมะลิไทยจากคู่แข่ง หลังจากที่ตลาดออสเตรียถูกแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลาด จนปริมาณการนําเข้าข้าวไทยลดลงจนเกือบเหลือศูนย์ในช่วงก่อนหน้า โดยได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ และทูตพาณิชย์ออสเตรีย เดินหน้าขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ของไทยต่อไป และทราบว่า น่าจะมีข่าวดี ในการขยายตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดใกล้เคียง คือ 
สโลวีเนียได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 น้ี 

นอกจากน้ี ยังได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และทูตพาณิชย์
ที่ประจําอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทําการขยายตลาดข้าวไทย และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ผู้ซื้อ ผู้นําเข้าเกิดความม่ันใจ และส่งเสริมให้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ใช้ข้าวหอมมะลิ
ไทยในร้านอาหาร เพ่ือกระตุ้นการบริโภค และทําให้ช่ือเสียงข้าวหอมมะลิไทยเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การส่งออกข้าวไทยเพ่ิมขึ้น 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์  
 

‘ข้าวไทย’ แพงกว่าเวียดนาม กระทบส่งออกลดเหลือ 6 แสนตันต่อเดือน 
‘ข้าวไทย’ แพงกว่าเวียดนาม กระทบการส่งออกลดลงส่งสัญญานเหลือแค่ 6 แสนตันจากเป้า 9 แสนตัน

ต่อเดือน 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยว่า 

เริ่มเห็นสัญญาณไทยส่งออกข้าวจะลดลง เหลือประมาณ 6 แสนตันต่อเดือน จากช่วง 5 เดือนแรกปี 2567 ไทย 
ส่งออกข้าวได้สูงเดือนละ 8 - 9 แสนตัน โดยปัจจัยกดดันส่งออกของไทยที่สําคัญคือ ประการแรกคือ ราคาส่งออก
ข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม ขณะนี้ราคาของไทยแพงกว่าเวียดนามเกือบ 100 เหรียญสหรัฐ 
ต่อตัน อาทิ ข้าวสารเจ้า 5% ราคาไทย (เอฟโอบี) เกิน 630 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาเวียดนามไม่ถึง 580 เหรียญ
สหรัฐ ต่อตัน 
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ทั้งน้ีน่าจะเป็นผลจากข้าวในประเทศมีการเก็งกําไรและปล่อยข้าวเพ่ือส่งออกน้อยกว่าที่ควรเป็น  ส่งผลให้ 
ผู้ส่งออกที่ขายล่วงหน้า 596 - 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต้องแบกรับภาระขาดทุน ด้วยเหตุน้ีก่อนหน้าน้ีไทยจึงไม่ได้
ชนะประมูลขายข้าวให้อินโดนีเซียเลย ส่วนใหญ่เวียดนามกวาดไปหมด เพราะตอนนั้นไทยเสนอขาย (ซีไอเอฟ) 665 - 
670 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่เวียดนามเสนอขาย 580 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีการต้ังข้อสังเกตข้าวบางส่วนอาจนําเข้าจาก
ประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม ทําให้ต้นทุนข้าวตํ่ากว่าไทย 

นายชูเกียรติกล่าวต่อว่า ประการที่ 2 น้ัน ประเทศผู้นําเข้าซื้อแค่พอใช้ ไม่มีการสต๊อกหลายเดือนอย่างเดิม 
อาจเพราะดูสถานการณ์อินเดียว่าจะยกเลิกห้ามส่งออกในช่วงคร่ึงปีหลังน้ีไหม ประกอบกับความกังวลเอลนีโญ หรือ
ภัยแล้งลดลง มาเป็นจับตาลานีญา หรือฝนตกชุกแทน ซึ่งมีผลดีต่อการเพาะปลูกข้าว หากอินเดียได้ผลผลิตข้าวดี สต๊
อกสูงถึง 50 ล้านตัน จากปกติสต๊อกแค่ 20 ล้านตัน อาจมีการปล่อยให้ส่งออก ก็จะกดราคาข้าวโลกครั้งใหญ่ จึงเป็น
ข่าวลือที่มีโอกาสให้อินเดียปลดล็อกห้ามส่งออก 

นายชูเกียรติ ยังระบุอีกว่า วันน้ีที่เรายังส่งออกข้าวได้มาก เพราะมีคําสั่งซื้อล่วงหน้าและอยู่ในช่วงส่งมอบ 
ซึ่งส่วนใหญ่หมดลงเดือนกรกฎาคม จากน้ันก็จะเปิดการขายใหม่ ก็วิตกว่าไตรมาส 3ปีน้ียอดขายอาจไม่ดีนัก จาก
ปัจจัยราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก หากคําสั่งซื้อช่วงส่งมอบไตรมาส 4 ไม่มาก ก็จะทําให้ไทยส่งออกข้าวตํ่ากว่าปี
ก่อนที่ทําไว้ 8.7 ล้านตัน เหลือบวกลบ 8 ล้านตัน ดังน้ัน รัฐบาลต้องเร่งออกโรดโชว์หาตลาดส่งออกโดยเร็ว และดูแล
ราคาข้าวในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ เพราะหากส่งออกข้าวได้น้อย ราคาข้าวในประเทศก็ต้องลดลงไปด้วย 
ที่มา TNN ONLINE 
 

เวียดนามรุก ข้าวไทยร่อแร่ ส่งออกส่อลด 2 แสนตันต่อเดือน 
นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าวไทย เผย 5 เดือนแรก ส่งออกข้าวกว่า 4 ล้านตัน แต่ครึ่งปีหลังมีปัจจัย

ส่อแววทําไทยส่งออกได้น้อยลง มอง 'เวียดนาม' คือคู่แข่งรายสําคัญที่น่ากลัว! 
หากจะกล่าวถึงพืชที่มีความสําคัญระดับโลก ก็คงจะหนีไม่พ้น 'ข้าว' ซึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับ

พันล้าน ทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นานาประเทศต่างพยายามแข่งขัน และช่วงชิงตําแหน่งตัวท็อปของผู้ส่งข้าว 
เพ่ือหวังโกยเงินเข้าประเทศ และเสริมความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

'ไทย' เป็นหน่ึงในประเทศที่อยู่ระดับแนวหน้า ของผู้นําการส่งออกข้าวมาโดยตลอด แต่ระยะหลังเรา
อาจจะเห็นข่าวมาบ้างว่า ตําแหน่งน้ันกําลังสั่นคลอนเป็นระยะ โดยประเทศที่ดูจะทําให้ไทยพะวักพะวนได้เป็นอย่างดี
น่ันก็คือ เวียดนาม ซึ่งจากที่เราได้มีโอกาสสนทนากับ 'คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์' นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าว
ไทย เขาก็ดูจะคิดอย่างน้ันเช่นกัน 

ที่เป็นเช่นน้ันก็เพราะคุณชูเกียรติมองว่า แม้ 5 เดือนแรกของปี 2567 ไทยจะส่งออกข้าวได้เป็นอย่างดี แต่
ครึ่งปีหลังกลับมีปัจจัยส่อแววทําไทยส่งออกได้ลดลง โดยเรื่องหลักๆ มาจากราคาข้าวของไทย ที่มีราคาสูงกว่า
เวียดนาม!  

5 เดือนแรก ส่งออกข้าว 4.3 ล้านตัน :  
คุณชูเกียรติ ระบุว่า การส่งออกข้าวไทยช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาทําได้ค่อนข้างดี เพราะเราส่งออกข้าวไป

แล้วประมาณ 4.3 ล้านต้น ซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ถือว่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 30% ทําให้แค่ครึ่งปี
แรกเราทําภาพรวมออกมาได้ดีมาก 
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ปัจจัยหลักๆ เน่ืองจาก ปีน้ีอินโดนีเซียยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ มีการคาดการณ์ว่าอินโดฯ จะซื้อข้าวจาก
ประเทศต่างๆ เช่น ไทย เวียดนาม ปากีสถาน เมียนมา กัมพูชา รวมแล้วประมาณ 4 ล้านตัน เพ่ือจะเอาข้าวไปชดเชย
กับผลผลิตในประเทศปีที่แล้วที่ลดลง ทําให้ตอนน้ีเพียง 5 เดือน ไทยก็ส่งออกข้าวไปอินโดฯ รวมกว่า 8 แสนต้นแล้ว 
นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าวไทย กล่าวกับเรา  

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 'นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์' อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ถึง
เป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปี 2567 ต่อสื่อว่า คาดการณ์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่าจะส่งออกข้าวได้ 7.5 
ล้านตัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับที่คุณชูเกียรติให้สัมภาษณ์กับเราว่า "ช่วงต้นปีผมถือว่าทําไว้ค่อนข้างที่จะดี 
เพราะฉะน้ันเป้าที่เราวางไว้ว่า ปีน้ีจะส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน น่าจะทําได้" 

ก่อนจะเข้าสู่หัวข้อถัดไป ทีมข่าวฯ แวะถามคุณชูเกียรติว่า โซนยุโรปบริโภคข้าวไทยเยอะหรือไม่? 
คุณชูเกียรติ ตอบว่า โซนยุโรปบริโภคน้อย สัดส่วนการนําเข้าข้าวจากไทยมีไม่ถึง 5% ถ้าซื้อก็นิยมข้าวหอม

มะลิเป็นหลัก ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เป็นเช่นน้ัน เพราะระยะหลัง กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวหอมได้แล้ว และกัมพูชาจะ
ได้เปรียบไทยตรงที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส จึงมีเรื่องของ EU (สหภาพยุโรป) เข้ามาเก่ียว เพราะเขาไม่เก็บภาษี
นําเข้าจากกัมพูชา  

ในขณะที่ถ้าไทยจะนําเข้า ต้องโดนเก็บภาษีประมาณ 120-150 ยูโรต่อตัน ทําให้กัมพูชาขายข้าวได้ในราคา
ถูกกว่า และยังมีข้าวหอม เช่น ข้าวหอมผกาลําดวน ที่สามารถแข่งกับเราได้ พอราคาต่างกันเยอะก็ทําให้ลูกค้าหันไป
ซื้อทางน้ันมากขึ้น ก็ย่ิงทําให้ตัวเลขของไทยค่อยๆ ลดลง 

"แต่ตลาดข้าวหอมท่ีใหญ่ที่สุดของไทยคือสหรัฐอเมริกา เราส่งออกไปปีนึงประมาณ 5 แสนตัน ส่วนตัวท็
อปของเราจะเป็นข้าวขาว ถ้าดูสถิติตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 48% ของยอดการส่งออกทั้งหมด ส่วนข้าวหอมประมาณ 
20%" 

ครึ่งปีหลังส่อแววขายข้าวได้น้อยลง :  
วงการส่งออกข้าวไทยดูไปได้สวยในครึ่งปีแรก แต่ครึ่งปีหลังส่อแววความน่ากังวลให้เราเห็นอยู่รางๆ เมื่อ

คุณชูเกียรติให้สัมภาษณ์ว่า ครึ่งปีหลังเราคิดว่าตัวเลขส่งออกน่าจะลดลง เพราะราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งอย่าง 
'เวียดนาม' เมื่อครึ่งปีแรกราคาข้าวสูสีกับเวียดนาม ต่างกันไม่ถึง 10 เหรียญสหรัฐ แต่ตอนน้ีเริ่มห่างกันถึง 50 เหรียญ
สหรัฐ ด้วยเหตุน้ีผู้นําเข้าอาจจะหันไปซื้อเวียดนามมากข้ึน และถ้าช่วงหลังของปีน้ีอินเดียเลิกแบนการส่งออกข้าวขาว 
กลับสู่ตลาดการส่งออก ก็ยังส่อแววน่ากังวลว่า ตัวเลขส่งออกเราอาจจะลดลงเหลือประมาณ 6 แสนตันต่อเดือน ตรง
น้ีเป็นอะไรที่ต้องเฝ้าดูต่อไปว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

เอาล่ะครับคุณผู้อ่าน ตอนน้ีมีทั้ง เวียดนาม และ อินเดีย แต่เราขอพักเรื่องอินเดียไว้ และพาทุกคนไปที่
เวียดนามก่อนดีกว่า! ทีมข่าวฯ สอบถามนายกสมาคมฯ ซึ่งอยู่ปลายสายว่า ปัจจัยใดที่ทําให้ข้าวไทยแพงกว่าข้าว
เวียดนาม คําตอบของคําถามน้ี คือ Supply หรือ จํานวนที่มีอยู่  

คุณชูเกียรติ อธิบายว่า เน่ืองจาก 5 เดือนที่ผ่านมาการส่งออกของเราดีมาก ทําให้ Supply ในตลาดหายไป
ค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้ราคาข้าวแพงขึ้น อีกทั้ง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทําให้ราคาส่งออก (FOB) แพงขึ้น ด้วยสองปัจจัย
ที่กล่าวมา ทําให้ราคาข้าวของไทยขยับห่างจากเวียดนามประมาณ 50 เหรียญสหรัฐ 

"ข้าวไทยที่ส่งออกช่วงที่ผ่านมาเป็นออเดอร์เก่า แต่ออเดอร์ใหม่ครึ่งปีหลังอาจจะลดลง เน่ืองจากราคาที่มัน
แตกต่างกันค่อนข้างเยอะ ณ วันน้ีราคา FOB ข้าวขาว 5% ของเรา อยู่ประมาณ 620-625 เหรีญสหรัฐต่อตัน ในขณะ
ที่เวียดนามอยู่ที่ 575-580 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังน้ัน จึงอาจจะทําให้ขายได้ยากขึ้น" 
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เมื่อถามว่ากังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพราะอาจทําให้ผลผลิตน้อยลง จนอาจนําไปสู่ราคาข้าวที่เพ่ิม
สูงขึ้น คุณชูเกียรติ มองว่า ยังไม่ค่อยห่วงเท่าไร เพราะปีน้ีฤดูกาลเพาะปลูก เรามีฝนตกค่อนข้างดี และจากพยากรณ์
ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า ฝนจะตกไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียมาตรฐาน เพราะฉะน้ัน เรื่องปัญหาผลผลิตที่จะลดลง ดู
แล้วอาจจะไม่มี  

'เวียดนาม' คู่แข่งค้าข้าวที่น่าจับตามอง! :  
หากคุณผู้อ่านสังเกตต้ังแต่เริ่มต้น จะพบว่าคุณชูเกียรติพูดถึงประเทศเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง น่ันก็เพราะเขา

มองว่า "ถ้าไม่นับอินเดียที่ถือว่าครองแชมป์อันดับ 1 เรื่องการส่งออกข้าว 'เวียดนาม' ถือเป็นคู่แข่งอันดับ 1 ที่น่าจับ
ตามองที่สุด" 

นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีน้ีเวียดนามส่งออกค่อนข้างเยอะเช่นกัน ตกเดือนละ
ประมาณ 8-9 แสนตัน ไล่ตามหลังเรามาติดๆ แตกต่างแค่เล็กน้อย นอกจากน้ัน ในอดีตข้าวเวียดนามอาจไม่ค่อยมี
คุณภาพก็จริง แต่ปัจจุบันคุณภาพข้าวดีขึ้นมาก แทบไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเลย 

"เขาพัฒนาเร่ืองพันธ์ุข้าวค่อนข้างดีมาก และเขายังได้เปรียบเราจากเรื่องผลผลิตต่อไร่ ซึ่งของเขาดีกว่าเรา
เยอะ ของเราข้าวทุกประเภททั้งประเทศรวมกัน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 
900 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นได้ว่ามากกว่าเท่าหน่ึง เพราะฉะน้ัน เขาขายถูกกว่าเราเขาก็ยังมีกําไร" 

การพัฒนาพันธ์ุข้าวของเวียดนาม ถูกถ่ายทอดผ่านการให้สัมภาษณ์จากคุณชูเกียรติต่อไปว่า ตลอด 20 ปีที่
ผ่านมา เวียดนามพัฒนาพันธ์ุข้าวอย่างต่อเน่ือง ผิดกับประเทศของเราที่ค่อนข้างละเลยเรื่องน้ี ได้แต่เน้นการนําเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกร เช่น จํานํา ประกันรายได้  

"นักการเมืองหรือใครต่อใคร หากไม่ได้อยู่ในวงการข้าว ก็มักจะพูดเสมอว่า ข้าวไทยดีที่สุดในโลก แล้วก็
ภูมิใจอยู่แต่ตรงนั้น โดยไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างไรให้ดีกว่าน้ี ในขณะที่เพ่ือนบ้านเราทําตรงน้ีค่อนข้างดีมาก เวียดนามมี
งบพัฒนาพันธ์ุข้าวประมาณ 3-4 พันล้านบาทต่อปี ส่วนของไทยประมาณ 100 ล้านบาท บางครั้งไม่ถึงด้วย ตรงน้ี
เป็นความแตกต่างที่ทําให้เราคิดว่าในอนาคตความย่ังยืนของอุตสาหกรรมข้าวบ้านเราจะด้อยกว่าเวียดนาม" 

มีเพียงเวียดนามประเทศเดียวใช่หรือไม่ที่เป็นคู่แข่งที่ของเราตอนน้ี? เราถามปลายสาย คําตอบคือ "ตอนน้ี
เป็นไปในทิศทางน้ัน" เพราะเมื่อก่อนจะมีเมียนมาที่ถือว่าน่ากลัว แต่ก็ในช่วงที่อองซาน ซูจียังเป็นรัฐบาล เน่ืองจาก
ขณะนั้น เงินทุนจากต่างชาติไหลเข้าประเทศเยอะมาก ซึ่งอุตสหกรรมข้าวก็เป็นตัวหน่ึงที่ต่างชาติยอมควักเงิน ทั้งทํา
โรงสี และพัฒนาด้านต่างๆ 

"แต่เมื่อมีความวุ่นวายของการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง ทําให้การลงทุนต่างๆ หายไป เพราะฉะน้ัน ถ้าจะดู
ตอนน้ีเวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด เราจะไม่ไปพูดถึงอินเดียแล้วเพราะเขาเหนือกว่าเราไปเยอะมาก" นายก
กิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าวไทย กล่าวกับเรา 

'อินเดีย' ผู้ส่งออกข้าวนมัเบอร์วันของโลก! :  
จากที่ทีมข่าวฯ ขอพักเรื่อง 'อินเดีย' ไว้ก่อน เพ่ือพาคุณผู้อ่านไปดูข้าวที่เวียดนาม ตอนน้ีเราพร้อมแล้วที่จะ

พาทุกคนไปดูว่า การส่งออกข้าวของอินเดียจะส่งผลอย่างไรกับไทยแลนด์ แต่ก่อนอ่ืนเราขอพาไปทําความรู้จักกับพ่ี
ใหญ่คนน้ีก่อนสักนิดดีกว่า 

ประเทศอันร่ํารวยไปด้วยอารยธรรมอย่าง 'อินเดีย' ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ครองส่วนแบ่งใน
ตลาดกว่า 35.4% โกยรายได้เฉียด 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพ่ีใหญ่คนน้ียังคงรักษาตําแหน่งตัวท็อปมาได้อย่าง
ยาวนานต้ังแต่ปี 2555  



 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 9

อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2566 รัฐบาลอินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวและข้าวบาสมาติ 
(Basmati) หรือเรียกง่ายๆ ว่า "แบน" น่ันแหละครับคุณผู้อ่าน ที่ต้องทําเช่นน้ันก็เพราะต้องการลดปัญหาราคาสินค้า
ในประเทศ ที่พุ่งทวีจนเกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งน่ันก็เป็นการแฝงนัยทางการเมืองไปด้วย เพราะพวกเขาต้องการรักษา
ความนิยมการเลือกต้ัง 

แต่… สิ่งที่คุณชูเกียรติกังวล มันอยู่ต่อจากนี้ต่างหาก!  
นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าวไทย แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่เราเป็นห่วงทุกวันน้ี คือ ครึ่งปีหลังเมื่อ

การเลือกต้ังผ่านพ้นไป มีความเป็นไปได้สูงว่า อินเดียจะเลิกแบนการส่งออกข้าวขาว และถ้าอินเดียเปิดให้ส่งออกได้
ปกติ สิ่งน้ีน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงกับไทย  

"โดยปกติราคาข้าวอินเดียจะตํ่ากว่าไทยประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐ ปัจจัยน้ีน่าจะทําให้ลูกค้าหันไปซื้อ
ข้าวทางนู้นมากขึ้น เพราะช่วงที่อินเดียงดส่งออกข้าว เราก็เหมือนได้อานิสงส์ไปด้วย ซึ่งภาพที่ชัดก็คือทําให้ไทย
ส่งออกได้ค่อนข้างดีในครึ่งปีแรก และถ้าอินเดียกลับมาส่งออก ราคาข้าวในตลาดโลก อาจจะต้องปรับตัวลดลงจาก
ปัจจุบันลงอย่างตํ่า 50 เหรียญสหรัฐ" 

คุณชูเกียรติ กล่าวต่อไปว่า อินเดียมีศักยภาพในการส่งออกข้าวค่อนข้างสูงมาก เพราะเป็นผู้ส่งออกข้าว
อันดับหน่ึงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าแซงไทยอย่างไม่เห็นฝุ่น ขนาดปีที่แล้วอินเดียงดการส่งออกข้าวขาว แต่
ข้าวอย่างอ่ืน เช่น ข้าวบาสมาติ (Basmati) เขาก็ยังส่งได้ประมาณ 17 ล้านตัน ส่วนปี 2022 ส่งรวมออกได้ถึง 22 
ล้านต้น เราก็เป็นห่วงว่าถ้าอินเดียกลับมาส่งออกอีกคร้ัง เม็ดเงินเราอาจจะน้อยลง การส่งออกของเราน่าจะลดลง
เยอะ 

ต้องพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม :  
แม้ว่าตอนน้ีไทยจะสามารถหยัดยืนในวงการส่งออกข้าวได้ระดับต้นๆ บนเวทีโลก แต่นายกกิตติมศักด์ิ

สมาคมส่งออกข้าวไทย มองว่า ยังมีเรื่องที่เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ต้องเร่งพัฒนาสายพันธ์ุอย่าง
ต่อเน่ือง แม้การพัฒนาจะใช้เวลานานก็ต้องทํา เราต้องมีพันธ์ุข้าวที่ดีขึ้น หากอยากอยู่ในอุตสาหกรรมข้าวอย่างย่ังยืน  

คุณชูเกียรติ ให้ความความของ 'พันธ์ุข้าวที่ดีขึ้น' ไว้ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 พัฒนาพันธ์ุข้าว
ให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น "อย่างตอนน้ีไทยเฉลี่ยได้ข้าวเปลือกประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเวียดนามเฉล่ีย 900 
กิโลกรัมต่อไร แต่เราต้องทําให้ได้สัก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่" 

ประการที่ 2 พัฒนาพันธ์ุข้าวให้มีระยะเวลาเก็บที่สั้นลง "ปกติทั่วไป โดยเฉล่ียแล้วต้ังแต่เริ่มต้นปลูกจนถึง
เก็บเก่ียว ไทยจะใช้เวลารวมประมาณ 120 วัน แต่ว่าเวียดนามใช้เวลาเพียง 90 วัน ทําให้เขาสามารถทํารอบได้
มากกว่า" และ ประการที่ 3 พัฒนาพันธ์ุข้าวที่ตลาดต้องการให้หลากหลายย่ิงขึ้น เช่น พันธ์ุข้าวขาว และพันธ์ุข้าว
หอม 

"ทั้ง 3 ข้อ ที่ผมได้กล่าวมา ล้วนเป็นโจทย์สําคัญที่เราต้องทําให้ได้เพ่ือความย่ังยืน เพราะถ้าเวียดนาม
สามารถแซงเราได้ จะทําให้ส่วนแบ่งในตลาดลดลงเรื่อยๆ ซึ่งตอนน้ีเราโฟกัสเวียดนามก่อน ผมว่าเขาเป็นคู่แข่งที่น่า
กลัว ไม่ต้องไปมองถึงอินเดีย เพราะเขาลอยลมเรื่องน้ีไปแล้ว" 

คุณชูเกียรติ กล่าวว่า ต้องคํานึงว่าแม้ตอนน้ีลูกค้ารายใหญ่ของเราจะเป็นอินโดนีเซีย แต่เขาก็ไม่ใช่ของตาย
สําหรับเรา เพราะบางปีเขาไม่ซื้อข้าวเลย เพียงแต่ 2 ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเผชิญกับเอลนีโญ และราคาข้าวภายในสูง
มาก ทําให้ต้องพ่ึงพาการนําเข้า ซึ่งการนําเข้าเขาก็จะดูเรื่องราคา 
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"10 ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ทําอะไรเลย เราอาจจะส่งข้าวออกเหลือแค่ปีละ 4-5 ล้านตันก็ได้ เพราะเราไม่
สามารถสู้เรื่องราคาได้ ถ้าต้นทุนที่อ่ืนถูกกว่า เขาจะสามารถแย่งชิงตลาดได้ อย่างเวียดนามคุณภาพข้าวดีขึ้นมาก
แตกต่างกว่าในอดีต เพราะฉะน้ัน ถ้าเราพัฒนาข้าวไทยได้จะดีมาก" 
ที่มา ไทยรฐัออนไลน์  
 

เปิดแนวคิด โด๋ยเม้ย และ 3 ลด 3 เพิ่ม ปฏิรูปวงการข้าวเวียดนามพุ่งแซงไทย 
ชวนรู้จักแนวคิด '3 ลด 3 เพ่ิม' และนโยบายปฏิรูป 'โด๋ยเม้ย' 2 แผนพัฒนาพาข้าวเวียดนามพุ่งแรงแซงข้าว

ไทย นักวิชาการช้ี ข้าวไทยมีดีแต่ยังติดกับดักนโยบายประชานิยม  
สกู๊ปข้าวไทยก่อนหน้าน้ี น่าจะทําให้คุณผู้อ่านพอทราบถึงปัจจัยบางอย่าง ที่อาจทําให้ไทยส่งออกข้าวได้

น้อยลง และอาจจะทําให้พอเข้าใจว่า เหตุใด 'คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์' นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออกข้าวไทย ถึง
มองว่าเวียดนามคือคู่แข่งรายสําคัญที่น่ากลัว! 

อย่างไรก็ดี การเติบโตของวงการข้าวเวียดนาม ไม่ใช่โชคดีหรือความบังเอิญ ทุกอย่างถูกวางแผนผ่าน
นโยบายและแนวคิดอย่างแยบยล ประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของเอเชียน้ี ทุ่มงบประมาณและจริงจังกับการ
พัฒนาข้าวเป็นอย่างมาก! 

เอาเป็นว่า… อย่ารอช้าเลยดีกว่า! ทีมข่าวฯ ขอพาไปทําความเข้าใจกับเรื่องน้ีให้มากขึ้น ผ่านบทสัมภาษณ์ที่
เราได้สนทนากับ 'รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์' นักวิชาการอิสระ อดีตนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ  

รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ 
สโลแกน 3 เพิ่ม 3 ลด :  
หากเราจะพยายามค้นหาคําตอบว่า เหตุใดข้าวเวียดนามถึงกําลังรุกหน้าแซงข้าวไทย ก็คงต้องย้อนกลับไป

เมื่อปี ค.ศ. 1980 ที่รัฐบาลเวียดนามป๊ิงไอเดีย จนเกิด 'นโยบายปฏิรูปโครงสร้างข้าว' เรียกว่า '3 ลด 3 เพ่ิม' ซึ่ง รศ.
ดร.สมพร ได้อธิบายให้เราเข้าใจโดยง่ายว่า "3 ลด คือ ลดค่าปุ๋ย ลดค่ายา ลดต้นทุน ส่วน 3 เพ่ิม คือ เพ่ิมคุณภาพ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมกําไร โดยเวียดนามพยายามดําเนินนโยบายอย่างต่อเน่ือง เขามองว่าถ้าทํา 2 อย่างน้ีได้ ยังไง
กําไรต้องเพ่ิมขึ้นแน่นอน" 

อดีตนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวต่อว่า ผลการดําเนินของเขามีข้อมูลเชิงประจักษ์
เลยว่า ประมาณ 10-12 ปีที่แล้ว เวียดนามปลูกข้าวพ้ืนนุ่มและส่งออกได้ประมาณ 2 แสนตันต่อปี และขายได้แค่
ประมาณ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทําให้ช่วงน้ันมีคําดูถูกต่อข้าวเวียดนามมากมายว่า "ไม่มีทางสู้ไทยได้" จนกระทั่ง 
2-3 ปีที่ผ่านมา เวียดนามปรับคุณภาพข้าวนุ่มส่งออกได้เป็นล้านตัน และปีที่ผ่านมาส่งออกได้ประมาณเกือบ 3 ล้าน
ตัน  

อย่างไรก็ตาม การจะมาถึงจุดน้ีได้ ไม่ใช่เกิดจากการพยายามของรัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ รศ.ดร.สมพร ช้ีว่า 
น่ีไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านที่เกิดโดยง่าย แต่มีกลไกขับเคลื่อนนโยบายจาก 3 ฝ่ายผสานเข้าด้วยกัน คือ รัฐบาล เอกชน 
และประชาชน โดยรัฐมีหน้าที่ปรับปรุงพันธ์ุข้าวต่างๆ เช่น ST21 (Vietnamese Fragrant Rice ST21) หลังจากน้ัน
ให้เอกชนนําไปขยายพันธ์ุ และลงมาส่งเสริมภาคเกษตรกร โดยการให้ความรู้และสร้างเป็นชุมชนขึ้นมา นอกจากน้ัน
ยังมีการร่วมมือกับพ่อค้าในประเทศ เพ่ือรับซื้อผลผลิตและนําส่งออกต่อไป 
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"เพราะฉะน้ัน จากเมื่อก่อนที่ 100 ครัวเรือน ปลูก 100 สายพันธ์ุ จะกลายเป็น 100 ครัวเรือน ปลูก 1 สาย
พันธ์ุ ทําให้ข้าวมีความสมํ่าเสมอสูง มันจะดีเท่าๆ กันหมด อีกทั้งเวียดนามสามารถเปลี่ยนจากข้าวพ้ืนแข็งที่ตลาดไม่
ต้องการเป็นข้าวพ้ืนนุ่มได้ด้วย" 

"การพัฒนาของเวียดนาม ทําให้ราคาข้าวก้าวกระโดด จากที่เคยขายได้แค่ประมาณ 370 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ขยับขึ้นเป็น 600 เหรียฐสหรัฐต่อตัน แสดงว่าชาวนาเวียดนามจะมีรายได้ขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน ย่ิงปีน้ีมีโอกาส
เข้ามา ราคาข้าวขึ้นเพราะขาดแขน เวียดนามก็มีโอกาสขายได้สูง เพราะเขาปรับปรุงประสิทธิภาพไปไกลมากแล้ว" 

พื้นที่ปลูกข้าวของเวียดนามเข้าถึงชลประทานมากกว่า 70% :  
รศ.ดร.สมพร ระบุว่า ปัจจุบันเวียดนามต้องการเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกเป็น High-value ส่งออกให้มากขึ้น เขา

ถึงกับโค่นกาแฟพันธ์ุที่ราคาไม่ค่อยดีเพ่ือไปปลูกทุเรียนแทน และก็ประสบผลสําเร็จ เพราะปลูกจนส่งออกไปจีนได้
อย่างก้าวกระโดด แม้แต่ที่นาบางจุด เขาทําเป็นโคกยกขึ้นมาปลูกทุเรียน นอกจากน้ัน ตอนน้ีชาวนาเวียดนามทํา
เกษตรผสมผสานมากขึ้น ไม่ได้เป็นเชิงเด่ียวเหมือนชาวนาไทย 

ไม่เพียงเท่าน้ัน ถ้ามองในมุมการปลูกข้าว พ้ืนที่การปลูกของเวียดนามถือว่ามากกว่าไทย เพียงแต่ว่าอาจจะ
เป็นแปลงเล็กแปลงน้อย ถ้าบนที่สูงชาวนาเขาจะทําแบบคอนทัวร์ มีที่ลุ่มแถบแม่นํ้าโขงเป็นแหล่งผลิตใหญ่ อีกทั้ง
เวียดนามจะทํานา 3 ฤดู เพราะเขาใช้เวลาปลูกข้าวเพียง 100 วัน ทําให้สามารถทํานาได้ถึง 3 ครั้งต่อปีได้ ส่วนไทย
ใช้เวลาปลูกประมาณ 120 วัน 

แต่เอ๊ะ! ในเมื่อพ้ืนที่โดยรวมของประเทศไทย ก็ดูจะใหญ่กว่าเวียดนาม แต่เหตุใดถึงปลูกได้น้อยกว่าล่ะ?  
รศ.ดร.สมพร ให้คําตอบว่า เพราะเขามีข้อดี คือ มีชลประทานประมาณ 70-75% ของพ้ืนที่เพาะปลูก

ทั้งหมด ขณะที่ไทยมีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 25% ของพ้ืนที่เพาะปลูก อีกทั้งเวียดนามยังมีระบบการคัดเลือกและ
พัฒนาสายพันธ์ุที่เข้มแข็ง มีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ทําให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าไทยเป็นเท่าตัว  

"จะเห็นได้ว่า ชลประทานเป็นสิ่งที่สําคัญมาก มันทําให้พวกเขาใช้ที่ดินได้มีประโยชน์มากขึ้น กลับกันทาง
อีสานของไทย ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 50% ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด กลับปลูกข้าวได้ประมาณปีละ 1 ครั้ง เพราะพ้ืนที่
แล้ง ระบบชลประทานก็ไม่อํานวย ย่ิงไปกว่าน้ันนิยมปลูกข้าวหอมมะลิ แม้ว่าจะมีราคาสูง แต่ผลผลิตตํ่า และต้นทุน
ต่อหน่วยสูง" 

รศ.ดร.สมพร มองว่า ผลจากปัจจัยต่างๆ ทําให้ชาวนาเวียดนามไม่ได้ยากจน กลับกันน้ันชาวนาไทยเป็น
หน้ีสินล้นพ้น มันเป็นปัญหาที่นโยบายของรัฐแก้ไม่ตรงจุด เหมือนตาบอดคลําช้าง ถ้าไทยนําเงินมาปรับปรุงแหล่งนํ้า
ในไร่นา หรือหาองค์ความรู้เผยแพร่เปลี่ยนมายด์เซตของชาวนาให้ดีขึ้น มีกลไกแนะนําให้เขาปลูกแบบผสมผสาน 
ป่านน้ีเขามีฐานะดีขึ้นไปแล้ว 

เวียดนามจริงจังกับการพัฒนาข้าว :  
ทีมข่าวฯ สอบถาม รศ.ดร.สมพร ว่า เหตุใดรัฐบาลเวียดนามถึงจริงจังกับการพัฒนาข้าวมากขนาดน้ี เรา

ได้รับคําตอบจากปลายสายว่า เพราะเขามองไปถึงเร่ือง Food security หรือความม่ันคงด้านอาหาร ซึ่งเร่ืองน้ี
เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 'จํานวนประชากร' และ 'การเรียนรู้ผลของสงคราม' 

รศ.ดร.สมพร กล่าวเสริมว่า ประชากรเวียดนามเพ่ิมขึ้นถึง 100 ล้านคนแล้ว เขาเลยใส่ใจเรื่องความมั่นคง
ด้านอาหาร เพราะอดีตเขาเคยเป็นประเทศท่ีขาดแคลนในยุคสงครามเวียดนาม เขาเรียนรู้และเห็นผลของความ
ลําบาก จนประมาณปี 1986 เกิดนโยบายที่เรียกว่า 'Đổi Mới' (โด๋ยเม้ย)  
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"เวียดนามพยายามจะไม่ส่งออกข้าวเกิน 7-8 ล้านตัน ทั้งที่เขาปลูกได้มากกว่าไทย อย่างข้าวสารปลูกได้
ประมาณ 28 ล้านตัน ข้าวเปลือกประมาณ 40 ล้านตัน เขาสํารองไว้ให้เพียงพอ เพราะประชากรเวียดนามถือว่ากิน
ข้าวเยอะในระดับหน่ึง" 

ก่อนเราจะไปกันต่อ… ทีมข่าวฯ ขอแวะพาคุณผู้อ่าน ทําความรู้จักกับนโยบาย Đổi Mới กันสักนิดนึง 
นโยบาย Đổi Mới เกิดขึ้นจากการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 6 เป็นนโยบายที่ต้องการเปลี่ยน

ระบบเศรษฐกิจ จากเน้นส่วนกลางสู่ระบบตลาด พูดง่ายๆ คือ ต้องการ 'เปิดประเทศมากขึ้น' นอกจากน้ัน ยัง
ต้องการขจัดข้อจํากัดการค้าภายในประเทศ ยกเลิกการผูกขาดทางการค้า เพ่ือกระจายอํานาจทางธุรกิจแก่ท้องถิ่น 
และยังเป็นการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งแนวทางการดําเนินงานของนโยบายน้ัน ถือว่าสอดคล้อง
กับความหมายของ Đổi Mới เพราะ Đổi หมายถึง เปลี่ยน และ Mới หมายถึง ใหม่ น่ันเอง… 

ประเทศไทยยังติดกับดักนโยบายประชานิยม :  
หันกลับมามองนโยบายเกี่ยวกับข้าวของสยามเมืองย้ิม อดีตนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ 

มองว่า ถ้าย้อนกลับไปต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยรวบรวมและปรับปรุงข้าวได้ดีมาก มีการสร้างนาทดลอง ทําอะไร
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง แต่เริ่มมาพังประมาณปี พ.ศ. 2540 เมื่อการเมืองเริ่มเข้าไปยุ่ง และพังมากที่สุดในยุครัฐบาลย่ิง
ลักษณ์ที่มีโครงการจํานําข้าว 

รศ.ดร.สมพร กล่าวเสริมว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับต้ังแต่ปี 2554 เริ่มที่รัฐบาลย่ิงลักษณ์ ไทยก็แจกเงินมา
โดยตลอด ใช้เงินเปล่าอุดหนุนชาวนา ซึ่งน่ันเป็นการดําเนินนโยบายแบบประชานิยม หากคํานวณงบประมาณที่รัฐ
จ่ายไป สูงถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท 

"รัฐบาลย่ิงลักษณ์เสียงบไปกับโครงการรับจํานําข้าว ประมาณ 6 แสนล้านบาท รัฐบาลประยุทธ์อีก 6 แสน
ล้านบาท และเมื่อเพ่ือไทยเข้ามามีนโยบายอุดหนุนไร่ละ 1,000 บาท ก็จ่ายไปอีก 56,000 ล้านบาท ดูสิ… เงินหายไป
ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท โดยที่ไม่ได้เกิดอะไรข้ึนเลย แล้วทุกวันน้ีจะไปแข่งขันกับใครได้" 

รศ.ดร.สมพร แสดงความคิดเห็นว่า ชาวบ้านไม่มีนํ้าจะปลูก ต้นทุนสูง พันธ์ุข้าวก็ผลผลิตตํ่าและแข่งขัน
ไม่ได้ มันเป็นสารพัดปัญหาอีนุงตุงนัง ซึ่งเกิดจากนโยบายที่บิดพลิ้ว อะไรท่ีควรทําไม่ทํา ไปทํานโยบายที่ไม่ควรทํา 
แถมยังเป็นนโยบายระยะสั้นเพ่ือใช้หาเสียง จนส่งผลกระทบไปหมด 

รัฐบาลไทยเน้นนโยบาย 'ประชานิยม ' ไม่เน้นการวิจัยและพัฒนา เรามีพันธ์ุข้าวดีๆ มากมาย มี
นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่เก่งไม่แพ้ชาติใด แต่เรากลับดําเนินนโยบายอย่างผิดพลาดมาโดยตลอด ซึ่งโทษใคร
ไม่ได้เลย ต้องโทษนโยบายที่รัฐทําว่ามันไม่ดี  

"ประเทศไทยติดกับดักนโยบายของรัฐ ที่ทําให้ชาวนาอยู่ในภาวะยากจน เป็นกับดักที่ไปไหนไม่รอด ถ้าถาม
ว่าจะหลุดจากกับดักน่ีได้ไหม ก็ต้องบอกว่า ต้องเปลี่ยนมายด์เซตของนักการเมือง ถ้านักการเมืองหวังแต่จะแจกเงิน 
มันก็ทําอะไรไม่ได้ ถ้าคุณจะสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน คุณจะมามัวน่ังแจกเงินไม่ได้ ต้องหันมาใส่ใจเรื่อง
นวัตกรรม และการพัฒนาเกษตรกร" รศ.ดร.สมพร กล่าวกับเรา 

ไทยมีของดีแต่ไร้งบสนับสนุน :  
ผลจากการพยายามซื้อใจเกษตรกรโดยการเน้นทํา 'นโยบายประชานิยม' ส่งผลให้รัฐบาลอาจเผลอหมาง

เมินต่อ 'การวิจัยและพัฒนา' ของดีที่มีอยู่ในมือ! รศ.ดร.สมพร มองว่า วิทยาศาสตร์เรื่องข้าวของเวียดนามก้าวไปไกล
มาก เผลอๆ นักปรับปรุงพันธ์ุข้าวอาจดีกว่าไทยด้วย 
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ช้าก่อนคุณผู้อ่าน… น่ันไม่ใช่คําดูหมิ่นดูแคลนจากนักวิชาการอาวุโส แต่เป็นการแสดงความกังวลถึงอนาคต
วงการข้าวไทยในตอนน้ีต่างหากล่ะ เหตุที่ รศ.ดร.สมพร เอ่ยเช่นน้ัน เพราะมองว่า ที่จริงแล้วคนไทยและของไทยมีดี 
แต่รัฐไม่มีเงินไปสนับสนุน เงินวิจัยที่มีก็ตํ่ามาก ผิดกับเวียดนามท่ีแค่ระดับจังหวัดก็ได้งบทําวิจัยแล้ว  

"ของเราก็มีงบประมาณนะ เป็นงบที่ผ่านกรมข้าว แต่มันเหมือนเบ้ียหัวแตก เพราะกรมข้าวปีหน่ึงก็ได้งบไม่
เท่าไร แม้แต่วันน้ีนักปรับปรุงพันธ์ุในกรมข้าวก็แทบไม่มีเหลือแล้ว ระบบทุนที่มีอยู่ก็ไม่ได้เอ้ือให้เกิดการสร้างฐานให้ดี
ขึ้น เรามีจีโนมสายพันธ์ุข้าวมากที่สุดในโลก เรามี 5,000 กว่าสายพันธ์ุ แต่คุณรู้ไหมว่าเรามีแล้วเหมือนเก็บไว้เฉยๆ 
เพราะว่าการจะใช้มาผสม ต้องใช้หลัก Genomics (จีโนมิกส์) แต่ทุนวิจัยมันมีน้อย" 

อย่างที่ผมบอกไป ไทยเน้นประชานิยม ไม่เน้นการวิจัยและพัฒนา กลับกันทางเวียดนามลงทุนการวิจัยสูง
กว่าเราประมาณ 5-6 เท่า งบประมาณเรามีไม่ถึง 300 ล้านบาท แต่ของเขาประมาณ 3,000 ล้านบาท เท่ากับว่าสูง
กว่าถึง 10 เท่าด้วยซ้ําไป เขาให้สถานีวิจัยระดับจังหวัดสามารถทําวิจัยขึ้นมาได้ มีคนคอยสนับสนุน มีนโยบายที่
เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 

อดีตนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวต่อไปว่า เรื่องศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ต่างๆ ของเราก็มี แต่เราผลิตได้ไม่เท่าเขา ปีปีหน่ึงเราต้องการเมล็ดพันธ์ุ 1.5 ล้านตัน แต่มันมีพันธ์ุที่ Purity (ความ
บริสุทธ์ิ) ไม่ได้ เพราะบางคร้ังซื้อจากตลาด ทําให้เมล็ดพันธ์ุปนกันไปหมด จนส่งผลให้คุณภาพลดลง  

ทุกวันน้ีชาวนาไทยบางกลุ่มนําข้าวสายพันธ์ุของเวียดนามมาปลูก เพราะข้าวหอมพวง ที่คนไทยเรียกกัน ที่
จริงมันก็คือข้าวสายพันธ์ุ Jasmine 85 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุสาธารณะที่เวียดนามปรับปรุง เหตุที่เขาหันมาปลูกข้าวพันธ์ุน้ี 
เพราะผลผลิตสูง และใช้เวลาแค่ประมาณ 100 วัน แต่ข้าวไทยส่วนมากใช้เวลา 120 วัน ซึ่งชาวบ้านเขาก็อยาก
ประหยัดเวลา และต้องการผลผลิตที่สูงขึ้น 

รัฐบาลไทยต้องเลิกให้เปล่าแก่เกษตรกร :  
จากปัญหาที่อีนุงตุงนังและคาราคาซังมานับสิบปี ทําให้ รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ มองว่า ถึงเวลาแล้วที่

รัฐบาลต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ ต้องเลิกการให้เปล่าโดยไม่มีเง่ือนไขได้แล้ว ต้องเพ่ิมทุนที่ดีให้แก่เกษตรกร ซึ่งทุนน้ันก็
คือสายพันธ์ุข้าวที่ปรับปรุงพันธ์ุแล้ว รวมไปถึงพัฒนาโครงสร้างชลประทานให้ทั่วถึง  

"ทุกวันน้ีเราไปช้ากว่าเขา เราต้องกลับมาให้ความสนใจใหม่ เพราะมีของดีอยู่ในมือ อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ 
มากมาย นักวิทยาศาสตร์เราเก่ง ขาดแค่ระบบส่งเสริมที่ดีก็เท่าน้ัน" 

รศ.ดร.สมพร กล่าวว่า เราควรจริงจังกับเรื่องน้ีได้แล้ว เพ่ือความม่ันคงทางอาหารของประเทศ และความ
มั่นคงของเกษตรกรไทย ถ้าเรามีสายพันธ์ุดีๆ จัดการเกษตรให้มีความรู้ดีๆ บํารุงพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไว้ 
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน จะช่วยให้ชาวบ้านปลูกแล้วมีรายได้ที่ดี และความมั่นคงทาง
อาหารเราก็จะดี 
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์  
 

"ข้าวไทย" ขายแพ้เวียดนาม แต่คุณภาพความหอมยังเหนือกว่า? 
ข้าวไทย ส่งออกแพ้เวียดนาม แต่คุณภาพความหอมยังเหนือกว่า นักวิชาการช้ี ที่ผ่านมางานวิจัยสายพันธ์ุ

ข้าวไม่เคยขาด แต่ยังไร้ระเบียบในการจัดการและนําไปใช้ 
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ซีรีส์สกู๊ปข้าวไทย 2 EP. ที่ผ่านมา ทีมข่าวฯ ได้พาคุณผู้อ่านไปดูปัจจัย ที่ทําให้เวียดนามถือเป็นคู่แข่งตัวเต็ง
น่ากลัว อีกทั้งยังพาไปส่องนโยบายของรัฐบาลเวียดนามท่ีได้วางแผนดําเนินการอย่างแยบยล จนทําให้วงการข้าว
เวียดนามผงาดแซงไทยได้ 

เดินทางเข้าสู่ตอนที่ 3 เราจะขอพาคุณผู้อ่านไปดูกันว่า "ข้าวไทยกับข้าวเวียดนามแตกต่างกันอย่างไร?" จุด
ไหนที่เรามี แต่เขาไม่มี หรือจุดไหนที่เราดี แต่เขาอาจจะดีกว่า ซึ่งผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยคลายฉงนให้เราวันน้ี น่ันก็คือ 
'ศ . ด ร . อ ภิ ช า ติ  ว ร รณ วิ จิ ต ร ' ที่ ป รึ ก ษ า อ า วุ โ ส  ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข้ า ว  ( Rice Science Center) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ข้าวไทยและเวียดนามไม่ต่างกันมาก :  
คําถามแรกที่เราเปิดประเด็นการสนทนา คือ ข้าวไทย และเวียดนามแตกต่างกันอย่างไร? 
ศ.ดร.อภิชาติ ให้คําตอบว่า ถ้ามองในปัจจุบันข้าวที่เวียดนามปรับปรุงพันธ์ุขึ้นมา ถือว่าแทบไม่มีความ

แตกต่างกับข้าวไทย เพราะเขาพัฒนาจากสิ่งที่ข้าวไทยมี แต่สุดท้ายก็ยังทําได้ไม่เหมือน แต่เวียดนามมีการพยายาม
พัฒนาบางอย่างเพ่ิมเข้าไป น่ันคือ การบวกคุณสมบัติของข้าวสัญชาติอินเดีย อย่างบาสมาติ (Basmati) ลงไปด้วย 

"ทั้งข้าวบาสมาติของอินเดีย และข้าวหอมมะลิของไทย ถือเป็นข้าวเกรดพรีเมียมทั้งคู่ แม้ว่าจะอยู่คนละ
ตลาด ทําให้เวียดนามคิดว่า ถ้ารวมข้อดีของข้าว 2 สัญชาติน้ีไว้ด้วยกัน น่าจะได้ข้าวที่สุดยอดกว่า" 

ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กล่าวต่อว่า เขาดึงเรื่องเด่นๆ ออกมาใส่ในข้าวตัวเอง อย่างสายพันธ์ุ 
ST24 เป็นเหมือนสุดยอดของเขา ลักษณะทางกายภาพเรียวคล้ายบาสบาติ และยาวคล้ายหอมมะลิของไทย ส่วน
ความนุ่ม ความเหนียว ก็คล้ายกับของไทยไม่ต่างกันมาก หรือปริมาณแป้งอะไมโลสก็ยังใกล้เคียงกัน 

ศ.ดร.อภิชาติ ระบุว่า เวียดนามมองข้าวไทยมานานมากแล้ว เขาพยายามทําให้เหมือน หรือดีกว่า จุดเด่นที่
เขาเอาไปอย่างหน่ึงคือ ความยาวเมล็ด ซึ่งข้าวรุ่นใหม่ๆ เขาทําได้ ทําให้ความเรียวมากกว่าข้าวไทยด้วยซ้ํา แต่อย่างไร
ก็ดี การที่เขาพยายามใช้จุดเด่นของข้าวบาสมาติ มันก็มีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ข้อเสียจะอยู่ตอนสีข้าว เพราะสีแล้ว
ข้าวจะหักไม่เต็มเมล็ด 

"แต่ผมว่าจุดเด่นที่ทําให้เขาแตกต่างจริงๆ คือ ข้าวเวียดนามอายุสั้นกว่าเรา เพราะภายใน 100 วัน 
สามารถเก็บเก่ียวได้เลย ซึ่งมันจะเก่ียวกับการใช้ปุ๋ย และชลประทานที่ถั่วถึง เมื่อ 2 อย่างน้ีดี ข้าวจะดีและไม่ล้ม ด้าน
ชลประทานเวียดนามไม่ค่อยขาด เพราะเขาอยู่ฝั่งที่รับมรสุมตลอดเวลา และนั่นยังเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องพัฒนา
พันธ์ุข้าว เน่ืองจากเขาจะปลูกข้าวที่ลําต้นสูงปานกลาง หรือสูงเหมือนบ้านเราไม่ได้ มันจะล้มหมด เขาเลยต้องมีข้าว
ต้นเต้ียและอายุสั้น เพ่ือเลี่ยงปัญหามรสุม" 

ข้าวไทยเน้นหอมนุ่ม ข้าวเวียดนามขอนุ่มก็พอ :  
อย่างไรก็ดี เมื่อข้าวเวียดนามได้รับนํ้าเยอะจากอิทธิพลของมรสุม และการปลูกแบบนาชลประทาน ทําให้

ความพยายามที่อยากจะให้ข้าวมีกลิ่นหอมเหมือนของไทย ยังไม่ประสบความสําเร็จด่ังคาดหวัง ซึ่ง ศ.ดร.อภิชาติ ได้
อธิบายเหตุผลประกอบไว้ว่า 

"หากมองเรื่องคุณภาพ กายภาพ และการหุงต้ม มันเป็นของที่เลียนแบบกันอยู่แล้ว แต่ปัจจัยหลักอยู่ที่
พ้ืนที่การทํานา โดนนาส่วนใหญ่ของเวียดนามเป็นนาชลประทาน ส่วนบ้านเรา 50% เป็นพ้ืนที่นานํ้าฝน ถ้าข้าวได้รับ
นํ้าเยอะ ความหอมจะน้อยลง เขาจึงทําข้าวหอมได้ไม่ดี เลยหันมาเน้นความนุ่ม และความเรียวยาวแทน" 
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ศ.ดร.อภิชาติ กล่าวต่อว่า 'ความหอม' ยังคงเป็นความยูนีคของข้าวไทย เพราะเราปลูกในนานํ้าฝน 
เวียดนามเคยพยายามทําให้ข้าวหอมแบบเรา โดยมาปลูกแถบชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้เคียงกับไทย 
แต่ด้วยเน้ือที่ปลูกข้าวไม่เยอะ จึงไม่สามารถผลิตได้ตามต้องการ  

ด้วยปัจจัยที่ไม่เอ้ืออํานวยดังกล่าว ทําให้เวียดนามท่ีเคยคิดอยากลงเล่นใน Fragrant Rice หรือ กลุ่มข้าว
หอม หันมาเล่น Non-fragrant rice แทน "โดย Non-fragrant rice ไม่เน้นหอม แต่เน้นนุ่ม เป็นอีกกลุ่มตลาดที่ลง
มานิดนึง และราคาข้าวถูกกว่า ซึ่งเวียดนามมองว่าไม่ต้องหอมมากก็ได้ ขอแค่นุ่มก็อยู่ในร้านอาหารได้และขายออก
แล้ว ตอนน้ีเราเลยแข่งกับเขาด้วยราคา" 

ศ.ดร.อภิชาติ แสดงความคิดเห็นว่า ทําให้ตอนน้ีเรื่องข้าวนุ่ม เราอาจจะชนะยาก เพราะเราโฟกัสว่าอะไรก็
ต้องหอม ซึ่งความหอมน้ีมันดึงผลผลิตไว้ ทําให้การปรับปรุงพันธ์ุยากขึ้น เพราะความหอมน้ันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม 
เราเลยสูญเสียกลุ่มลูกค้าที่เขาอาจจะต้องการแค่ข้าวนุ่ม แต่ถ้าแข่งกันขายข้าวที่กลิ่นหอม ยังไงเราก็ยังเหนือกว่า 

"อีกทั้งข้าวหอมไทยอาจจะโดนกดราคาบางคร้ัง เพราะคนจีนที่จะมาซื้อข้าวหอมมะลิไทย เขาจะคาดการณ์
เลยว่า ก่อนเก็บเก่ียวฝนจะตกจังหวัดไหนๆ มากขนาดไหน ถ้าเขาดูแนวโน้มแล้วว่าฝนตกเยอะ ข้าวอาจจะหอม
น้อยลง เขาก็จะเริ่มกดราคาข้าวไทย" 

ตลาดข้าวหอมไทยกําลังถูกเซาะกร่อน :  
จากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้า ที่เราเคยได้พูดคุยกับ 'คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์' นายกกิตติมศักด์ิสมาคมส่งออก

ข้าวไทย และ 'รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์' นักวิชาการอิสระ อดีตนักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ทําให้
เราพอจะทราบว่าขณะน้ีการส่งออกของตลาดข้าวไทยกําลังเป็นรองเวียดนาม 

แต่หลังจากได้สนทนากับ ศ.ดร.อภิชาติ ซึ่งให้ข้อมูลว่า ความหอมของข้าวเวียดนามยังสู้ข้าวไทยไม่ได้ ทํา
ให้เราสงสัยต่อไปว่า หากเป็นเช่นน้ีถือว่าไทยยังได้เปรียบในตลาดใช่หรือไม่? 

ศ.ดร.อภิชาติ แสดงความคิดเห็นว่า การได้เปรียบก็พูดยากนะ ผลผลิตของข้าวหอมไทยน้อย และใช้ต้นทุน
สูงกว่าเวียดนาม ตรงนี้แหละที่มองว่าเสียเปรียบ เพราะเขาขายได้เยอะกว่าในราคาที่ตํ่ากว่า  

แม้ไทยได้เปรียบในแง่ของสายพันธ์ุที่มีความหอม แต่ก็ยังเสี่ยงแพ้ตลาดการส่งออกอยู่ดีใช่หรือไม่?  
"ใช่… ในอนาคตข้างหน้า ถ้าย่ิงอากาศร้อนขึ้น ฝนไม่ตกต้องตามฤดู มีเรื่องนํ้ามาก-นํ้าน้อย ข้าวพวกน้ีก็จะ

ส่งผลกระทบได้ง่าย ความร้อนกับช่วงที่ข้าวออกดอก มันย่ิงอาจทําให้ผลผลิตตํ่าชัดเจน น่ีเป็นจุดอ่อน เพราะข้าวหอม
มะลิก็ปลูกได้ปีละคร้ัง ถ้าพลาดก็พลาดเลย" 

ด้าน 'รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์' แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นตลาดข้าวหอมไทยว่า "เรากําลังถูกเซาะ
กร่อน" เพราะถูกแย่งชิงส่วนแบ่งไปเยอะพอสมควร อย่างเมื่อก่อนข้าวหอมมะลิเคยส่งออกได้ 2 ล้านกว่าตัน มาวันน้ี
แม้ข้าวหอมจะส่งได้ 2 ล้านตันกว่า แต่เป็นข้าวหอมมะลิประมาณ 1 ล้าน 2 แสนตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวหอมปทุม 
อีกทั้งการส่งออกข้าวหอมเวียดนามก็เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้พ้ืนที่ในตลาดของไทยถูกแบ่งออกไป เมื่อเซาะกร่อน
แบบน้ีก็ส่อแววแย่ 

รศ.ดร.สมพร กล่าวว่า แต่หากมองแค่ในมุมของสายพันธ์ุน้ัน การที่ข้าวเวียดนามจะเอาชนะข้าวหอมมะลิ
ไทยได้ก็ยาก เพราะเป็นความจําเพาะของพันธ์ุ เหมือนข้าวโคชิฮิคาริของญี่ปุ่น ที่ไม่มีใครทําแบบเขาได้ แต่ตอนน้ี
ผลผลิตมันตํ่า ต้องคิดว่าจะทํายังไงจะให้สูงขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราเหมือนทะนงตัวว่าผลิตข้าวหอมพรีเมียมได้ราคาดี 
ไม่มีใครสู้ได้  
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"ข้าวพ้ืนนุ่มอ่ืนๆ ราคาจะอยู่ที่ 560 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน มี
ช่วงหน่ึงขึ้นไปถึง 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน คราวน้ีเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี คนก็หันไปซื้อข้าวที่ราคาถูกแต่นุ่ม ไม่หอมก็ไม่
เป็นไร ผมเคยไปจีน เขาบอกว่า ข้าว ST25 ของเวียดนาม นุ่มได้ที่คล้ายกับข้าวไทย ตามภัตตาคารจึงหันมาเสิร์ฟข้าว
พ้ืนนุ่มแทน แทนที่จะเป็นหอมมะลิของไทยเหมือนเมื่อก่อน" 

อย่างไรก็ดี รศ.ดร.สมพร มองว่า ตลาดข้าวหอมยังมีความจําเพาะอยู่ สามารถจะสร้างกลุ่มเฉพาะขึ้นมาได้ 
ตอนน้ียังไม่ถึงกับว่าจะหายไป เพราะอย่างสิงคโปร์ หรือฮ่องกง พวกคนที่มีเงินเยอะ เขายังชอบข้าวมะลิไทยอยู่  

พันธุ์ข้าวไทยได้รับการพัฒนา แต่ไร้คนเหลียวแล :  
สําหรับประเด็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุข้าว ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กล่าวว่า 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทํากันมาเยอะ หลักๆ แล้ว กรมการข้าว จะรับผิดชอบสายพันธ์ุที่คนนิยมปลูก ส่วนทาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดูข้าวชนิดพิเศษ แต่ที่คนมองกันว่า เมืองไทยไม่มีการพัฒนาพันธ์ุ เน่ืองจากยังไม่
สามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็นระเบียบเหมือนเวียดนาม เพราะหากมองเวียดนามจะพบว่า ถ้ารัฐบาลอยากทําอย่างไร 
ก็แค่วางแผนและสั่งลงมา ด้านเกษตรกรจะทําตามที่ได้รับมอบ 

"เขาทําเร่ืองระเบียบได้อย่างดี เพราะส่วนหน่ึงเขาเป็นคอมมิวนิสต์ แต่ของเรายังทําได้ยาก เพราะทุกอย่าง
เสรีไปหมด ทุกอย่างตามใจฉัน บางคร้ังขอร้องให้ทํายังไม่ทํา แล้วเราจะไปเหมือนเวียดนามได้ยังไง ของเขามีคนคอย
บอก และถ้าผู้นําเขาดีทุกอย่างมันก็สุดยอด" 

ศ.ดร.อภิชาติ แสดงความคิดเห็นว่า กลับมามองเมืองไทย หากต้องการส่งออก ต้องส่งออกตามท่ีเกษตรกร
กํากับมา ว่าปลูกพันธ์ุไหนได้เยอะ ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นําใครกันแน่ รัฐนําเกษตรกร หรือเกษตรกรนํารัฐ คราวน้ีจะ
ช่วยเหลือ หรือวางแผนอะไรได้  

"ประเทศเรามีครบทุกอย่าง เครื่องผสมข้าวก็มี หรือต้องการข้าวหอมมะลิที่บริสุทธ์ิระดับ 95-99% เราก็มี 
ครั้งจะให้ทําถึง 100% ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ซึ่งแบบน้ีเวียดนามยังทําไม่ได้ด้วยซ้ํา" 

ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็วิจัยพัฒนาข้าวหอมมะลิ
ค่อนข้างมาก โดยเน้นไปที่เรื่องประสิทธิภาพการผลิตให้เพ่ิมขึ้นมาได้เรื่อยๆ แต่เมื่อทําออกมาแล้วไม่ค่อยได้รับการ
รับรู้ หรือการจะนําเข้าไปสู่แบรนด์สักแบรนด์ก็ทําได้ยาก หากจะไปต้ังแบรนด์ข้าวใหม่ก็ไม่มีเงินทุนสนับสนุน 

ที่ปรึกษาอาวุโส ยกตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาให้เราฟังว่า เช่น ข้าวหอมสยาม ซึ่งมีผลผลิตเฉล่ียสูงกว่าข้าว
หอมมะลิ นอกจากน้ันยังมีข้าวอ่ืนๆ ในโครงการ เช่น ข้าว กข.51 เหมือนกับข้าวหอมมะลิ ทนนํ้าท่วมฉับพลันได้
ดีกว่า แต่ก็ยังไม่มีคนพูดถึง จนเดินทางมาถึง กข.87 ก็ยังไม่มีใครพูดถึง ไม่มีการนําไปใช้  

"เรามีข้าวมากกว่าเวียดนาม เรื่องพันธ์ุข้าวไม่ต้องห่วง เรื่องการต้านทานโรค เราก็ทําล่วงหน้ามานานแล้ว 
เรามีครบทุกอย่าง อยู่ในรูปของข้าวคุณภาพสูง ทั้งทนนํ้าท่วม ระบบรากดี ใช้นํ้าน้อย ไปจนถึงมีการพูดถึงโลว์
คาร์บอนด้วย เราเดินไปข้างหน้าแล้ว แต่แค่ยังไม่มีการนําไปใช้" 

ต้องวางระเบียบวงการข้าวไทยใหม่ :  
ทีมข่าวฯ สอบถามที่ปรึกษาอาวุโสว่า หากเป็นดังที่กล่าวมาควรทําอย่างไรต่อไป? 
คําตอบของคําถามน้ีคือ จุดน้ีต้องมาน่ังเปิดใจกัน เพ่ือวางระเบียบให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว เพราะเรา

กําลังมีคู่แข่งตัวจริงทั้งข้างบนและข้างล่าง มาน่ังดูว่าเรามีอะไรดีบ้าง แล้วเอาข้อดีน้ันๆ มารวมกัน ถึงเวลาที่ต้อง
สามัคคีกันแล้ว  
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ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร กล่าวว่า ฝั่งรัฐบาลต้องเปิดรับฟังให้กว้าง มองถึงสิ่งที่ประเทศจะได้ เพราะที่ผ่าน
มารัฐบาลก็อุตส่าห์เอาเงินวิจัยมาลงทุนหลายบาท ไม่อยากให้เงินตรงน้ันเสียเปล่า และเวลาประกันรายได้เกษตรกร 
ต้องเพ่ิมข้าวพันธ์ุใหม่ลงไปด้วย เราต้องทําให้เกษตรกรเห็นด้วยว่ามันจะใช้ได้ การปลูกของเขาจะไม่สูญเปล่า  

"ในส่วนของเกษตรกรเขาไม่มีอะไรมากหรอก เขาปลูกข้าวตามผู้ซื้อ ถ้าผู้ซื้อยินดีและเข้าใจกับสิ่งที่เขาทํา 
ไม่ว่าจะปลูกอะไรมันก็ไปต่อได้ แต่ตัวอย่างที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกข้าวหอมสยาม ไปด้อยค่าว่าเป็นข้าวราคาถูก 
สุดท้ายเกษตรกรก็ไม่อยากปลูก เรื่องมันแค่น้ันเลย" 

"ผมยังเช่ือว่าเรามีข้าวดีๆ กว่าเวียดนามเยอะ น่ียังไม่ได้พูดถึงวงการข้าวสีไทยที่ล้ําไปไกลมาก ข้าวสีเรา
น่าจะก้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกที่ทําจริงจัง เวียดนามเขาก็กําลังหันมาสนใจเหมือนกัน พยายามเลียนแบบ แต่ยังทํา
ไม่ได้" 

สําหรับผมแล้ว ความน่ากลัวของเวียดนามมีอย่างเดียว ที่เขามี แต่เรายังทําไม่ได้ น่ันคือ "ความจริงจัง และ
ความสามัคคี ต้ังแต่เกษตรกร เอกชน ไปจนถึงรัฐบาล" ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร กล่าวส่งท้าย 
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 
 

“พาณิชย์”เป็นปลื้ม ผู้ประกอบการ 8 ราย แห่ยื่นซองคุณสมบัติ ชิงประมูลข้าว 10 ปี 
“พาณิชย์”เผยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมย่ืนซองเอกสารคุณสมบัติ ประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล 

ปริมาณ 1.5 หมื่นตันอย่างล้นหลาม ถึง 8 ราย อคส.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนประกาศผลผู้ผ่าน 13 มิ.ย. และ
ให้ย่ืนซองเสนอราคา วันที่ 17 มิ.ย.   

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 มิ.ย.2567 องค์การคลังสินค้า (อคส.) 
ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมย่ืนเอกสารคุณสมบัติ การประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล จากคลังสินค้ากลาง
กิตติชัย (หลัง 2) และคลังสินค้า บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จํากัด (หลัง 4) ชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 จํานวน
ประมาณ 15,000 ตัน ที่ได้เปิดประมูลตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการย่ืนซองเอกสารทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าว
รายสําคัญจากจังหวัดต่าง ๆ   

สําหรับขั้นตอนต่อไป อคส. จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ ย่ืนซองเอกสาร และจะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
คุณสมบัติในวันที่ 13 มิ.ย.2567 หลังจากน้ันวันที่ 17 มิ.ย.2567 จะเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติย่ืนซองเสนอราคา และ 
อคส. จะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ก่อนประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในวันที่ 21 มิ.ย.2567 ต่อไป 

“ข้อกังวลท่ีว่าจะไม่มีผู้มาย่ืนสองคุณสมบัติ จึงจบลงไปได้ และคิดว่าทั้ง 8 ราย ที่มาย่ืนซองตรวจคุณสมบัติ
บัติในครั้งนี้ จะมาย่ืนซองเสนอราคาในวันที่ 17 มิ.ย.2567 อย่างพร้อมเพรียงกัน และสิ่งที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
ดําเนินการของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการระบายข้าวให้เป็นไปตามกลไก
ตลาด มีผู้สนใจเข้ามาร่วมประมูล เพราะข้าวสามารถนําไปปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน เพ่ือนําไปจําหน่ายได้”นาย
วิทยากรกล่าว 

นอกจากน้ี ขอประชาชนไม่ต้องกังวลเก่ียวกับผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะหากผู้ประมูลได้ ก่อนที่จะนํา
ข้าวออกจําหน่าย จะต้องนําข้าวไปปรับปรุงคุณภาพเสียก่อน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 
โดยกรมการค้าภายใน และถ้าผู้ประมูลได้ จะนําไปส่งออก ก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามระเบียบที่
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กําหนดโดยกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานให้เพ่ือไปประกอบพิธีการส่งออก หลังจาก
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่าน้ัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการทั้ง 8 ราย ที่สนใจย่ืนซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่ 1.บริษัท วี
เอท อินเตอร์เทรดด้ิง จังหวัดกําแพงเพชร 2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จํากัด จังหวัดชัยนาท 3.หจก.อุบลไบโอเกษตร 
จังหวัดอุบลราชธานี 4.บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จํากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 5.บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อา.
การเกษตร จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 6.บริษัท ทรัพย์แสงทอง จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 7.บริษัท สหธัญ จํากัด 
จังหวัดนครปฐม และ 8.บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 จํากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มา Commerce News Agency (CNA)   
 

"ภูมิธรรม" เชื่อเปิดประมูลข้าวในสต็อก 10 ปี ไม่กระทบราคาตลาด 
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประมูลข้าว 10 ปี ในสต็อก

ของรัฐบาลว่า เร็วๆ น้ี คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ เพราะข้าวในสต็อกดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ยืนยันว่าเป็นข้าวที่สามารถรับประทานได้ และข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เช่ือว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาประมูล 

"เรามีมาตรการรองรับตามกฎ และดุลยพินิจของคณะกรรมการ มั่นใจไม่กระทบต่อราคาข้าวในตลาด 
ปัจจุบันราคาข้าวในตลาดขึ้นอยู่กับ demand และ supply และข้าวไทยยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของ
ต่างประเทศ และข้าวที่จะประมูลครั้งน้ี มีเพียง 15,000 ตัน ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณข้าวไทยที่ส่งออก
ทั้งหมด" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าว 

โดยก่อนหน้าน้ี องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์การจําหน่ายข้าวสารในสต็อกของ
รัฐบาลเป็นการทั่วไป โดยระบายแบบเหมาคลัง ตามสภาพของข้าวที่เก็บรักษาที่มีอยู่จริง รวม 15,013 ตัน 
ประกอบด้วย 

 ข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 ปีการผลิต 2556/57 จากคลังของ บริษัท พูนผลเทรดด้ิง จํากัด จ.
สุรินทร์ จํานวน 3,356 ตัน 

 ข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 ปีการผลิต 2556/57 จากคลังของ บริษัท กิตติชัย จํากัด จ.สุรินทร์ 
จํานวน 11,656 ตัน 

กําหนดให้ผู้สนใจเข้าประมูล ย่ืนซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 10 มิ.ย.67 และยื่นซองเสนอซื้อในวันที่ 17 
มิ.ย.67 โดยจะทําการเปิดซองเสนอซื้อในวันเดียวกัน (17 มิ.ย.) 

นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึงสถานการณ์ราคาปาล์มนํ้ามันด้วยว่า ปัญหาส่วนหน่ึงยอมรับว่ามาจากภัยแล้ง ทํา
ให้ผลผลิตน้อยลง จาก 17-18% ลงมาเหลือประมาณ 13-15% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้วางมาตรการในการแก้ปัญหา
ไว้แล้ว ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ได้กําหนดราคากลางหน้าโรงงานไว้ ซึ่งขณะน้ีราคารับซื้อผลปาล์ม ขยับขึ้นไปเฉลี่ย
ที่ 4.70 บาท/กก. 

"กรมการค้าภายใน ได้ติดตาม และสั่งการให้รายงานราคาปาล์มหน้าลาน เพ่ือตรวจสอบราคาซื้อ-ขายเป็น
รายวัน รวมท้ังขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาและเพ่ิมผลผลิตระยะยาว โดยเช่ือว่า
ผลผลิตจะดีขึ้น และส่งผลให้ปัญหาราคาปาล์มนํ้ามันคลี่คลายลงได้" รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าว 
ที่มา สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) 



 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 19

กรมการค้าต่างประเทศโชว์ผลงานดันผู้ประกอบการค้าข้าวรายเล็กในงาน THAIFEX 2024 ยอด
สั่งซ้ือกว่า 600 ล้านบาท 

กรมการค้าต่างประเทศปลื้มกระแสตอบรับข้าวไทย ผู้ประกอบการค้าข้าวรายเล็กพบผู้ซื้อ ผู้นําเข้าข้าวใน
งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 มียอดซื้อทันทีกว่า 150 ล้านบาท และคาดว่าภายใน 1 ปี จะซื้อเพ่ิมอีก
ประมาณ 500 ล้านบาท แถมเปิดตลาดข้าวใหม่อย่างเช่นมองโกเลีย อุซเบกิสถาน ซาอุดีอาระเบีย และปาเลสไตน์ 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดแสดงสินค้าข้าวไทยโดย
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ซึ่งกรมฯ ได้นําผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดีจากหลากหลายจังหวัดที่เป็น
แหล่งเพาะปลูกข้าวที่สําคัญของไทย เข้าร่วมจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าในคูหากรมฯ ว่าในปีน้ีได้รับความสนใจจาก
ผู้ซื้อ ผู้นําเข้าจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ บังกลาเทศ ฝรั่งเศส แคนาดา 
ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงตลาดใหม่อย่างเช่น มองโกเลีย อุซเบกิสถาน ซาอุดีอาระเบีย และ
ปาเลสไตน์ นอกจากน้ี ยังได้ออเดอร์จากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในไทย โดยได้รับคําสั่งซื้อภายใน
งานทันทีมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 56.25 และคาดว่าจะมีคําสั่งซื้อภายในระยะเวลา 1 ปี 
มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 66.67 เป็นการสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้
ผู้ประกอบการรายเล็กตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 

นอกจากน้ี กิจกรรมสาธิตการทําอาหารจากข้าวไทยในคูหากรมฯ ภายใต้ concept “Taste the 
Authentic Thai Cuisine with Premium Thai Rice” ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด มีผู้เข้าเย่ียมชมทั้งภายในงาน
และผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 74,000 ราย ซึ่งการจัดกิจกรรประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร 
THAIFEX นอกจากจะช่วยเพ่ิมโอกาสการค้าข้าวของไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและแสดงศักยภาพของ
ไทย ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวคุณภาพของโลก 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – พฤษภาคม) 
ไทยส่งออกข้าวประมาณ 4.60 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.18 และมีมูลค่าประมาณ 
106,283 ล้านบาท (ประมาณ 2,957 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 64.59 เป็นผล
มาจากประเทศผู้นําเข้าข้าวยังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวเพื่อเพ่ิมสต็อกข้าวภายในประเทศ และจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าว ทําให้หลายประเทศกังวลว่าจะมีข้าวไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศและได้นําเข้าข้าวเพ่ิมขึ้น ประกอบกับอินเดียยังคงมีมาตรการควบคุมการส่งออกข้าว อีก
ทั้งยังมีแรงหนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ในช่วง 36 – 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ทําให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่
แข่งขันได้ โดยผู้นําเข้าข้าวสําคัญของไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย อิรัก สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้ จึง
คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะสามารถส่งออกข้าวได้เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 7.5 ล้านตัน อย่างไรก็ดี กรมฯ จะ
ติดตามการค้าข้าวโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมาตรการควบคุมการส่งออกข้าวภายหลังการเลือกต้ังของอินเดียเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และหารือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพ่ือปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวต่อไป 
ที่มา Thailandplus เศรษฐกิจ 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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เวียดนาม 
สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวลดลง เน่ืองจากอุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้นจากการท่ีเกษตรกร

กําลังเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง 
ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดต่างประเทศค่อนข้างทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 570-580 เหรียญ
สหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 580-585 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า  

สํานักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกรมศุลกากรว่า ในเดือนพฤษภาคม 2567 เวียดนามส่งออก
ข้าวจํานวน 856,197 ตัน ลดลงประมาณ 14.6% เมื่อเทียบกับจํานวน 1,002,043 ตัน ในเดือนเมษายน 2567 แต่
เพ่ิมขึ้นประมาณ 18.2% เมื่อเทียบกับจํานวน 724,609 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกใน
เดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ประมาณ 521 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 15.8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 
2567 

ทั้งน้ี ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-พฤษภาคม 2567) เวียดนามส่งออกข้าวจํานวน 4,057,897 
ตัน โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 12.0% เมื่อเทียบกับจํานวน 3,623,633 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สํานักข่าว Reuters รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2567 จากข้อมูลเบ้ืองต้นของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 980,000 ตัน โดย
ปริมาณเพ่ิมขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-พฤษภาคม 2567) เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 4.15 ล้าน
ตัน มูลค่าประมาณ 2.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 14.7% และ 38.2% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามลําดับ 

ขณะที่สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) รายงานว่า ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 มีการส่งออก
ข้าวแล้วประมาณ 458,667 ตัน มูลค่าประมาณ 285.897 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ 23.54% 
และมูลค่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 45.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 
พฤษภาคม 2567 เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3.628 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.323 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ 11.1% และมูลค่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 34.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

สมาคมอาหารเวียดนามรายงานว่า ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 มีเรือบรรทุกสินค้าจํานวน 
72 ลําเข้าเทียบท่าเพ่ือรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือจํานวนรวมประมาณ 552,200 ตัน โดยจอดรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือที่
ท่าเรือ Ho Chi Minh port  

ทั้งน้ี ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือจํานวนรวม 552,200 ตัน โดยมี
ปลายทางไปยังประเทศในแถบแอฟริกาจํานวน 121,000 ตัน คิวบา 30,000 ตัน ตุรกี 20,000 ตัน มาเลเซีย 46,800 
ตัน อินโดนีเซีย 121,850 ตัน และฟิลิปปินส์ 212,550 ตัน 

สํานักงานการค้าเวียดนามในฟิลิปปินส์ (the Vietnam Trade Office in the Philippines) รายงานว่า 
การค้าข้าวระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์จะยังคงทรงตัวในอนาคตอันใกล้ ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กําลังปฏิรูป
สํานักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority (NFA)) และพิจารณาการแก้ไขกฎเกณฑ์การนําเข้าข้าว 
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี ยังไม่ส่งผลกระทบกับการส่งออกของเวียดนาม 

การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน NFA ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานมีเครื่องมือใน
การแทรกแซงตลาดข้าวโดยตรงและคุมราคาให้คงที่ นอกจากน้ี ผู้ร่างกฎหมายกําลังพิจารณาการแก้ไขกฎหมายที่
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เปิดเสรีการค้าข้าวในฟิลิปปินส์ (Republic Act No. 11203) เน่ืองจากภาวะราคาข้าวที่สูงขึ้นมากในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งนําเข้าข้าวที่สําคัญของฟิลิปปินส์ และมีส่วนสําคัญต่ออัตราเงินเฟ้อของ
ฟิลิปปินส์ โดยมาตรการต่างๆก่อนหน้าน้ีของรัฐบาลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้ผลในการควบคุมการปรับขึ้นของ
ราคาข้าว รวมไปถึงการดันเพดานราคาที่สูงขึ้นด้วย 

สํานักงานการค้าเวียดนามเน้นยํ้าว่า ความพยายามแทรกแซงตลาดของหน่วยงาน NFA มุ่งเป้าไปที่ข้าว
คุณภาพตํ่าที่บริโภคโดยชาวฟิลิปปินส์ผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก และจะไม่ขัดขวางตลาดข้าวคุณภาพดีที่มีสถานะที่
แข็งแกร่ง  

ทั้งน้ี ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี เวียดนามยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนมากกว่า 72% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมดของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของข้าวเวียดนาม เช่น 
พันธ์ุ DT8 และ OM5451 ซึ่งขึ้นช่ือเรื่องความนุ่มของข้าวและมีราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้  

นาย Phung Van Thanh ที่ปรึกษาการค้าของสํานักงานการค้าเวียดนามในฟิลิปปินส์ ระบุว่า ข้าว
เวียดนามตอบสนองความต้องการของฟิลิปปินส์ด้วยเหตุผลทางคุณภาพ ความหลากหลาย และราคาที่ไม่แพงเกินไป  

นอกจากน้ี ข้าวเวียดนามยังมีความสมํ่าเสมอทั้งในด้านปริมาณและราคา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
นําเข้าของฟิลิปปินส์ รวมทั้งยังมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่ง ขณะที่ข้าวเวียดนามยัง
มีความได้เปรียบทางการค้าเพราะมีข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี เช่น ข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (the 
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกข้าวที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน แต่
ไม่ให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน เช่น อินเดีย และปากีสถาน 

ในอนาคต นาย Phung Van Thanh แนะนําผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม ให้ความสําคัญกับการรักษาตําแหน่ง
ในตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งสามารถทําได้ ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of 
Industry and Trade) และหน่วยงานของเวียดนามในฟิลิปปินส์ เช่น สถานทูตและสํานักงานการค้า เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย นอกจากน้ี ควรสํารวจศักยภาพของข้าวคุณภาพปานกลางและตํ่า เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในวงกว้าง
ด้วย 
ที่มา Oryza.com  
 

กัมพูชา 
สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2567 

กัมพูชาส่งออกข้าวสารจํานวน 53,650 ตัน (มูลค่าประมาณ 46.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงประมาณ 14.7% เมื่อ
เทียบกับจํานวน 62,863 ตัน ที่ส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2566 และลดลงประมาณ 35% เมื่อเทียบกับจํานวน 
82,491 ตัน ที่ส่งออกในเดือนเมษายน 2567  

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี (มกราคม-พฤษภาคม 2567) กัมพูชาส่งออกข้าวสารจํานวน 302,592 ตัน 
มูลค่าประมาณ 219.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ 8.8% และมูลค่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 14.75% 
เมื่อเทียบกับ 278,184 ตัน มูลค่าประมาณ 191.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 63 ประเทศปลายทาง ตามตลาดต่างๆดังน้ี 
1.ตลาดสหภาพยุโรป (26 ประเทศ) จํานวน 136,528 ตัน มูลค่าประมาณ 104.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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2.ตลาดจีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) จํานวน 73,322 ตัน มูลค่าประมาณ 46.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
3.ตลาดอาเซียน (7 ประเทศ) จํานวน 65,412 ตัน มูลค่าประมาณ 46.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
4.ตลาดอ่ืนๆ (227 ประเทศ) เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา และตะวันออกกลาง สหรัฐ แคนาดา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมจํานวน 27,330 ตัน มูลค่าประมาณ 22.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับชนิดข้าวสารที่มีการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ี ประกอบด้วย 
1.ข้าวหอม (fragrant rice) จํานวน 215,274 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 71.13% ของปริมาณส่งออกข้าว

ทั้งหมด)  
2.ข้าวขาว จํานวน 74,892 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 24.75% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด) 
3.ข้าวน่ึง จํานวน 7,353 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 2.43% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด) 
4.ข้าวอินทรีย์ จํานวน 4,327 ตัน (คิดเป็นสดัส่วน 1.43% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด) 
5.ข้าวชนิดอ่ืนๆ จํานวน 787 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 0.26% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด) 
นอกจากน้ี กัมพูชายังส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (เวียดนาม) จํานวน 2,473,212 ตัน 

(ประมาณ 1.48 ล้านตันข้าวสาร) มูลค่าประมาณ 710.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพ่ิมขึ้น 15.4% และ
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 30.2% เมื่อเทียบกับจํานวน 2,142,483 ตัน มูลค่าประมาณ 545.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกข้าวเปลือกประมาณ 72% เป็นการส่งออกภายใต้การกํากับโดยมีใบรับรองการ
ส่งออกที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของทางการ 

การส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณ
เกินกว่า 600,000 ตันต่อปี โดยในปี 2564 มีการส่งออกที่ 617,069 ตัน ในปี 2565 จํานวน 637,004 ตัน และในปี 
2566 ที่ 656,423 ตัน 

ในปีน้ี กัมพูชาได้ตลาดใหม่ที่กําลังเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออกข้าว หลังจากที่มีข้อตกลงล่าสุดกับทางการ
อินโดนีเซียที่เป็นการเปิดประตูสําหรับการส่งออกข้าวจํานวนมาก โดยกัมพูชามีศักยภาพในการส่งออกต่อปีสูงถึง 
250,000 ตัน ขณะที่ประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐฯ ก็แสดงความสนใจนําเข้าข้าวเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซึ่งช่วยกระจายฐานการ
ส่งออกของกัมพูชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

สหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (CRF) ได้ต้ังเป้าหมายในการส่งออกข้าวสาร 1 ล้านตันภายในปี 2568 (2025) 
นาย Chan Sokheang ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชามีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะบรรลุ

เป้าหมายในการส่งออกข้าว 1 ล้านตัน ในปี 2568 แม้จะมีความท้าทายมากมายในการบรรลุเป้าหมาย โดยใน
ปัจจุบัน สมาชิกของสหพันธ์ข้าวกําลังทํางานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแปรรูปข้าว และขยายความจุ
คลังสินค้าที่ใช้ในการอบข้าวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการส่งออก 

ขณะเดียวกันกัมพูชายังมีความท้าทายเกี่ยวกับราคาข้าวเปลือกในตลาด เน่ืองจากการค้าในตลาดเสรีทําให้
เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งเห็นได้จากราคาข้าวเปลือกที่เพ่ิมขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และเพ่ือแก้ไขความผัน
ผวนของราคาข้าว สหพันธ์ฯได้เรียกร้องให้สมาชิกโรงสีข้าวทํางานร่วมกันเพ่ือรักษาราคาให้คงที่ ซึ่งแนวทางนี้มุ่งเป้า
ไปที่การรับประกันความสามารถในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวทั้งหมด 

นาย  Lay Chun Hour ผู้ บ ริ หารของของบ ริษัท  City Rice Import and Export Co.,Ltd. เ ช่ื อ ว่ า
ความสามารถในการแปรรูปข้าวและคลังสินค้าของกัมพูชาเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
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สํานักข่าว Khmer Times รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นาย Sun Chanthol รองประธานสภา
เพ่ือการพัฒนากัมพูชา (the Council for the Development of Cambodia (CDC)) ได้ต้อนรับนาย Patrick 
Murphy รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อข้าวและธัญพืชของบริษัท Otis McAllister Inc. และคณะผู้แทนจาก
สมาพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF)  เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับ
สถานการณ์ด้านการแข่งขันในการส่งออกข้าวกัมพูชาไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา 

โดย นาย Patrick Murphy เห็นศักยภาพของข้าวกัมพูชา และแจ้งว่าสหรัฐอเมริกาต้องการข้าวกัมพูชา 
ดังเช่นในกรณีข้าวหอมกัมพูชาที่ได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแล้ว นอกจากน้ีในระหว่างการหารือ นาย Sun 
Chanthol ได้เสนอนาย Patrick Murphy พิจารณาความเป็นไปได้ในนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรอ่ืนๆ ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ได้แก่ พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และกล้วย ในอนาคต ด้วย 

ทั้งน้ี กัมพูชาส่งออกข้าวจํานวนเล็กน้อยไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ระหว่าง 2,000-3,000 ตัน ต่อปี ดังน้ัน 
หากบริษัท Otis McAllister Inc. ตกลงซื้อข้าวจากกัมพูชา คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวจะเพ่ิมขึ้นระหว่าง 5,000-
20,000 ตัน ต่อปี 

ทั้งน้ี บริษัท Otis McAllister Inc. เป็นหน่ึงในบริษัทอาหารที่เก่าแก่ที่สุดใน San Francisco Bay ปัจจุบัน
บริษัทมีสํานักงานใหญ่ใน Oakland และดําเนินธุรกิจในกว่า 16 ประเทศทั่วโลก 

กระทรวงเกษตรกัมพูชา (the Ministry of Agriculture) รายงานว่าในแต่ละปีกัมพูชาผลิตข้าวเปลือกได้
มากกว่า 12.49 ล้านตัน (หรือประมาณ 7 ล้านตันข้าวสาร) ทําให้มีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 6.5 ล้านตัน หรือ
มากกว่า 50% ของความต้องการภายในประเทศ 
ที่มา Oryza.com  
 

อินโดนีเซีย 
สํานักข่าว Reuters รายงานว่า นาย Arief Prasetyo Adi หัวหน้าสํานักงานอาหารแห่งชาติ (the 

national food agency (NFA)) คาดว่าผลผลิตข้าวในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2567 น้ีจะลดลงจากปีที่แล้ว 
เน่ืองจากวงจรการเพาะปลูกข้าวล่าช้าจากการที่มีฝนตกน้อยลงในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
เมื่อปีที่แล้วที่ทําให้ปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้วงจรการเพาะปลูกใหม่เกิดความล่าช้าและทําให้ผลผลิตลดลงในที่สุด 

ทั้งน้ีตามข้อมูลที่มีการเสนอต่อรัฐสภา คาดว่าผลผลิตข้าวในเดือนมิถุนายน 2567 จะอยู่ที่ประมาณ 2.01 
ล้านตัน และผลผลิตในเดือนกรกฎาคม 2567 จะอยู่ที่ประมาณ 2.15 ล้านตัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจํานวน 2.79 
ล้านตัน และ 2.48 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามลาํดับ  

นับต้ังแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2567 อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวในประเทศอยู่ที่ประมาณ 18.64 ล้าน
ตัน ลดลง 13.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่การบริโภคต้ังแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2567 อยู่ที่
ประมาณ 18 ล้านตัน  

สําหรับการนําเข้าข้าวน้ัน ณ เดือนเมษายน 2567 หน่วยงาน Bulog ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดซื้ออาหารของ
อินโดนีเซียได้นําเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.2 ล้านตัน จากโควตานําเข้า 3.6 ล้านตันที่ได้รับจัดสรรในปีน้ี 
ที่มา Oryza.com   
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ฟิลิปปินส์ 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศเตรียมลดอัตราภาษีนําเข้าอาหารหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงข้าว 

จากอัตราในปัจจุบันที่ 35% มาเหลือเพียง 15% โดยมีผลบังคับใช้ไปจนถึงปี 2028 (2571) เพ่ือเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาเงินเฟ้อของประเทศฟิลิปปินส์  

ด้านนักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ และผู้เช่ียวชาญวงการข้าวในประเทศฟิลิปปินส์ ล้วนประเมินว่ามาตรการ
น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเวียดนาม ท่ามกลางการปล่อยให้เกษตรกรชาวนาใน
ฟิลิปปินส์ต้องด้ินรนเพ่ือแข่งขันทีรุนแรงในอนาคต 

ทั้งน้ี มติดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการหลายฝ่าย ซึ่งนําโดยนายเฟอร์ดินัน มาร์คอส 
จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ด้านนายอาร์เซนดิโอ บาลิสแคน หัวหน้าสภาเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ 
(The National Economic and Development Authority (NEDA)) หรือสภาพัฒน์ฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า การลด
อัตราภาษีนําเข้าข่าวจะทําให้ประชาชนสามารถซื้อหาข้าวได้ง่าย และมีราคาถูกลง 

ด้านดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์น้ัน มีสัดส่วน 9% ที่มาจากราคาข้าว แต่รัฐบาล
ฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่าอาหารที่วัตถุดิบหลัก จะคิดเป็นสัดส่วนถึงครึ่งหน่ึงของเงินเฟ้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดย
ขณะนี้ อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันในเดือนเมษายน 2567 โดยเพ่ิมขึ้น 3.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกัน
ในปีผ่านมา 

นาย มิเกล แชงโก หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ตลาดเกิดใหม่ สํานักวิจัยแพนธีออน เศรษฐกิจมหภาค 
เปิดเผยว่า มาตราการดังกล่าวทําให้ข้าวนําเข้ามีราคาถูกกว่าข้าวผลิตในประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกันก็จะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อในประเทศฟิลิปปินส์ลงมา  

สําหรับประเทศที่ได้ประโยชน์จากมาตรการลดภาษีนําเข้าคร่าวๆในครั้งน้ีได้แก่ประเทศที่ส่งออกข้าวใน
เอเชีย เช่น เวียดนาม และไทย โดยคาดว่าประเทศเวียดนาม จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเน่ืองจาก ฟิลิปปินส์นําเข้า
ข้าวจากประเทศเวียดนามมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ประเทศไทยมี
สัดส่วนเพียง 10% ตามด้วย เมียนมา ปากีสถาน อินเดีย จีน และอ่ืนๆ ตามลําดับ 

สํานักข่าว The Philippine Star รายงานว่า กระทรวงการคลัง (The Department of Finance; DOF) 
คาดการณ์ว่าการสูญเสียรายได้จากการลดภาษีนําเข้าข้าวอาจสูงถึง 22 พันล้านเปโซในปีน้ี ขณะที่รัฐบาลกําลัง
ดําเนินมาตรการเพ่ือลดอัตราเงินเฟ้อ และในที่สุดก็จะปรับลดอัตราดอกเบ้ียเพ่ือให้มีพ้ืนที่สําหรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

นาย Ralph Recto รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง (Finance Secretary) กล่าวว่า การคาดการณ์ล่าสุดแสดง
ให้เห็นว่าความสูญเสียอาจอยู่ในช่วงต้ังแต่ 20 พันล้านเปโซไปจนถึง 22 พันล้านเปโซ หลังจากที่ประธานาธิบดีอนุมัติ
แผนการลดภาษีนําข้าวลงเหลือ 15% จากอัตรา 35% ในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าประมาณการเบ้ืองต้นของ
กระทรวงการคลังที่ประมาณ 10 พันล้านเปโซเมื่อไม่ก่ีสัปดาห์ก่อน ซึ่งในขณะน้ันยังไม่ได้มีข้อสรุปเก่ียวกับอัตราภาษี
ที่แน่นอน 

ทั้งน้ี แม้ว่ารัฐบาลจะต้องสูญเสียรายได้ไป แต่รัฐบาลคงจะไม่สะทกสะท้านกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
มาตรการสร้างรายได้อย่างใดอย่างหน่ึงของรัฐบาล ซึ่งเมื่อรัฐบาลสามารถลดอัตราเงินเฟ้อได้ ก็จะสามารถลดอัตรา
ดอกเบ้ียลงได้ และจะสร้างการเติบโตมากขึ้นเพ่ือให้สามารถกู้คืนความสูญเสียเหล่าน้ันได้ 
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ในเดือนพฤษภาคม 2567 อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นเป็น 3.9% ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน แม้ว่าอัตรา
เงินเฟ้อด้านข้าวจะมีการเติบโตช้าลงในช่วงเดือนน้ี แต่ก็ยังคงเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 23% 

หน่วยงานสถิติของฟิลิปปินส์ (The Philippine Statistics Authority) ระบุว่าการลดภาษีอาจทําให้ราคา
ข้าวลดลงประมาณ 6-7 เปโซต่อกิโลกรัม และจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อข้าว (rice inflation) และอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไป (headline rate) อย่างมีนัยสําคัญ กระทรวงการคลังยังระบุด้วยว่าการลดภาษีศุลกากรสามารถบรรเทา
อัตราเงินเฟ้อได้มากถึง 1.8% 

แม้ว่ารายได้ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากภาษีนําเข้าข้าวผ่าน
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL) แต่รัฐบาลยังคงยืนยันว่าจะไม่ละทิ้งเกษตรกร
โดยงบประมาณที่กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) ได้รับการจัดสรรมากขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ัน
จึงสามารถให้การสนับสนุนเกษตรกรได้มากขึ้น  

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีจากการนําเข้าข้าวจํานวน 3.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 
พันล้านเปโซ ซึ่งมากกว่าที่กฏหมายกําหนดไว้ที่ 10 พันล้านเปโซ สําหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้เป็นเงินทุนใน
โครงการใช้เครื่องจักรในไร่นา การพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ การขยายพันธ์ุและการส่งเสริม ความช่วยเหลือด้านสินเช่ือ และ
การบริการทางการเกษตร 

นาย Ralph Recto เน้นยํ้าว่าฟิลิปปินส์ไม่ต้องการท่ีจะพ่ึงพาการนําเข้าข้าว และการลดภาษียังคงเป็นวิธี
แก้ปัญหาระยะสั้นสําหรับรัฐบาล ทั้งน้ีการเพ่ิมผลผลิตผ่านการลงทุนที่สูงขึ้นในด้านชลประทาน เคร่ืองจักร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกหลังการเก็บเก่ียว และอ่ืนๆ ยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของรัฐบาล 

สํานักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry : BPI) รายงานว่า ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 
ฟิลิปปินส์นําเข้าข้าวแล้ว 2,086,123.94 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 2,882 ใบ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 27.2% เมื่อ
เทียบกับจํานวน 1,640,210 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 1,979 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566  

โดยในเดือนมกราคม 2567 มีการนําเข้าจํานวน 429,260.8 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 610 ใบ) 
เพ่ิมขึ้นประมาณ 70% เมื่อเทียบกับจํานวน 252,474.66 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 277 ใบ) ในช่วงเดียวกัน
ของปี 2566 

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการนําเข้าจํานวน 341,585.69 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 476 ใบ) 
เพ่ิมขึ้นประมาณ 140.4% เมื่อเทียบกับจํานวน 142,079 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 165 ใบ) ในช่วงเดียวกัน
ของปี 2566 

เดือนมีนาคม 2567 มีการนําเข้าจํานวน 415,764.2 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 594 ใบ) เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับจํานวน 407,178 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 492 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 
2566 

เดือนเมษายน 2567 มีการนําเข้าจํานวน 487,823.74 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 670 ใบ) ลดลง
ประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับจํานวน 516,895.17 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 610 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 
2566 

ขณะที่ในเดือนพฤษภาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567) มีการนําเข้าแล้วจํานวน 
411,689.51 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 532 ใบ) เพ่ิมขึ้นประมาณ 28.0% เมื่อเทียบกับจํานวน 321,582.36 
ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 435 ใบ) ในช่วงเดียวกันของปี 2566 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ฟิลิปปินส์นําเข้าจากประเทศเวียดนามมากที่สุดจํานวนประมาณ 
1,522,928.14 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 73.0% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจํานวน 
319,740.74 ตัน (สัดส่วน 15.3% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมด) ปากีสถานจํานวน 147,169.5 ตัน (7.1% ของการ
นําเข้าข้าวทั้งหมด) เมียนมาจํานวน 65,600 ตัน (3.1% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมด) อินเดีย 21,169.5 ตัน (1% ของ
การนําเข้าข้าวทั้งหมด)  จีน 5,7200 ตัน ญี่ปุ่น 2,166.59 ตัน กัมพูชาจํานวน 1,620 ตัน อิตาลี 7.56 ตัน และสเปน 
1.92 ตัน 

สําหรับบริษัทผู้นําเข้าที่สําคัญ 10 อันดับแรก (ที่นําเข้าต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม-28 พฤษภาคม 2567) ได้แก่  
1.BLY Agri Venture Trading นําเข้าจํานวน 131,178.99 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 74 ใบ) 
2.Orison Free Enterprise Inc. นําเข้าจํานวน 127,924.35 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 189 ใบ) 
3.MACMAN RICE AND CORN TRADING นําเข้าจํานวน 114,330.8 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 82 ใบ) 
4.ATARA MARKETING INC.นําเข้า 72,048.0 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 68 ใบ) 
5.River Valley Distribution, Inc. นําเข้า 69,360 ตัน (ใช้ SPSIC จํานวน 24 ใบ) 
6.Vitram Marketing Inc. นําเข้า 67,413.88 ตัน (ใช้ SPSIC จํานวน 139 ใบ) 
7.Asia Agricom Trading Inc. นําเข้าจํานวน 64,583.33 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 107 ใบ) 
8.KING B COMPANY นําเข้า 59,205 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 108 ใบ) 
9.LUCKY BUY AND SELLนําเข้า 53,595.0 ตัน (ใช้ใบ SPSIC จํานวน 61 ใบ) 
10.Star Guesser Agri Tradingนําเข้า 52,680.0 ตัน (ใช้ SPSIC จํานวน 91 ใบ) 
สํานักอุตสาหกรรมพืช (BPI) รายงานว่า ในปีน้ีนับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 28 พฤษภาคม 2567 มี

การการออกใบอนุญาตรับรองด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary Import 
Clearance; SPSIC) รวม 4,140 ใบ เพ่ือนําเข้าข้าวจํานวน 4,802,433.567 ตัน โดยในเดือนมกราคม 2567 มีการ
ออกใบอนุญาตรับรองด้านสุขลักษณะและสุขอนามัยพืช (SPSIC) จํานวน 979 ใบ เพ่ือนําเข้าข้าวจํานวน 
2,246,177.94 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ออกใบอนุญาต SPSIC จํานวน 703 ใบ เพ่ือนําเข้าข้าวจํานวน 
554,718.97 ตัน เดือนมีนาคม 2567 ออกใบอนุญาต SPSIC จํานวน 1,025 ใบ เพ่ือนําเข้าข้าวจํานวน 815,750.10 
ตัน เดือนเมษายน 2567 ออกใบอนุญาต SPSIC จํานวน 895 ใบ เพ่ือนําเข้าข้าวจํานวน 687,671.53 ตัน และเดือน
พฤษภาคม 2567 (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567) ออกใบอนุญาต SPSIC จํานวน 538 ใบ เพ่ือนําเข้าข้าวจํานวน 
498,155.02 ตัน 

ในปี 2566 ฟิลิปปินส์นําเข้าข้าวประมาณ 3.606 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 4,554 ใบ) ลดลง
ประมาณ 5.75% เมื่อเทียบกับจํานวน 3.826 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จํานวน 4,302 ใบ) ในปี 2565 โดยในปี 
2566 ฟิลิปปินส์นําเข้าจากประเทศเวียดนามจํานวนประมาณ 2.99 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82.9% ของ
การนําเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจํานวน 345,294 ตัน (9.6% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศเมียน
มาจํานวน 151,183 ตัน (4.2% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศปากีสถานจํานวน 99,280 ตัน (2.8% ของการ
นําเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศอินเดียจํานวน 13,759 ตัน (0.4% ของการนําเข้าข้าวทั้งหมด) นอกจากน้ี ยังนําเข้าจาก
กัมพูชา 3,615 ตัน จีน 1,560 ตัน ไต้หวัน 1,250 ตัน ญี่ปุ่น 524.8 ตัน อิตาลี 12.36 ตัน และสเปน 0.96 ตัน 
ที่มา Oryza.com และ สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
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จีน 
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักก่ิง รายงานว่า สํานักงานศุลกากรจีนรายงาน

ปริมาณข้าวนําเข้าของจีนในเดือนเมษายน 2567 มีจํานวน 174,182 ตัน โดยปริมาณลดลง 50.5% เมื่อเทียบกับ
เดือนเมษายน 2566 (ปริมาณนําเข้าข้าวเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 351,756 ตัน) แต่เพ่ิมขึ้นประมาณ 108.1% เมื่อ
เทียบกับจํานวน 83,686 ตัน ในเดือนมีนาคม 2567 โดยประเทศหลักที่จีนนําเข้าข้าวในเดือนเมษายน 2567 ได้แก่ 
1.เวียดนามจํานวน 81,361 ตัน 2.เมียนมาจํานวน 30,202 ตัน และ 3.ไทยจํานวน 27,887 ตัน  

ทั้งน้ี ในเดือนเมษายน 2567 จีนนําเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยปริมาณ 27,887 ตัน มูลค่า
ประมาณ 18.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 17% และ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
แล้วที่มีการนําเข้าปริมาณ 33,788 ตัน มูลค่าประมาณ 19.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม-เมษายน 2567) จีนนําเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทย
ปริมาณ 141,616 ตัน มูลค่าประมาณ 100.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 14% แต่มูลค่าลดลง 0.3% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 ที่นําเข้า 164,437 ตัน มูลค่าประมาณ 101.204 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักก่ิง รายงานว่า กระทรวงเกษตรและกิจการ
ชนบท และ สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีน ร่วมกันประกาศ รายงานแนวโน้มการเกษตรของจีน 
(2024-2033) ซึ่งรายงานดังกล่าว คาดการณ์ว่า ต้ังแต่ปี 2024 ถึงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า จีนจะมีผลผลิตธัญพืชต่อ
หน่วยพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อันส่งผลต่ออุปสรรคและความกดดันทางการเกษตรลดลง โดยคาดว่าอัตราการ
พ่ึงพาธัญพืชของจีนจะเพ่ิมขึ้น 91.5% 

ในปี 2023 ปัจจัยพ้ืนฐานด้าน เกษตรกรรม พ้ืนที่ชนบท และเกษตรกร ของจีน ได้รับการยกระดับและ
บูรณาการเข้าด้วยกัน ผลผลิตธัญพืชรวมอยู่ที่ 695 ล้านตัน โดยปริมาณพ้ืนที่การเพาะปลูกถั่วเหลืองและผลผลิตต่อปี 
ยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ มากกว่า 1 พันล้านเอเคอร์ไม่เพียงเท่านัฎน อัตราการมีส่วนร่วมของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรจีนสูงถึง 63% โดยอัตราการใช้เครื่องจักรในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวสูงกว่า 74% จาก
รายงานเช่ือว่าจากการเพาะปลูกในปี 2024 จีนจะดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติ ด้วยธัญพืชกว่าหลายหมื่น
ล้านกิโลกรัมน้ัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการจัดหาอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรจีนน้ัน มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

คุณหลี่ เฉียนฉง ผู้อํานวยการศูนย์กํากับควบคุมและคาดการณ์ ศูนย์วิจัยข้อมูลการเกษตร แห่งสถาบัน
วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีน กล่าวว่า จากการวิเคราะห์และพิจารณาสถานการณ์ธัญพืชโดยรวมของ
ประเทศจีน ในปี 2024 อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
ดังน้ัน ปี 2024 น้ี ปริมาณการผลิตธัญพืชของจีนจะเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน 

ทั้งน้ี ในอีก 10 ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากการผลิตรูปแบบใหม่ของจีน ที่ผนึกกําลังจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับปรุงสายพันธ์ุทางชีวภาพ ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรของจีนมีประสิทธิภาพ
สูง อีกทั้งจีนยังมีการปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคาดว่าระดับผลผลิตธัญพืชจะเพ่ิมสูงขึ้น 
10.7% และอัตราการพ่ึงพาตนเองทางธัญพืชจะเพ่ิมสูงขึ้น 10.7% เป็นสัดส่วน 91.5% 

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท กล่าวว่า ในปี 2033 ผลผลิตธัญพืชของจีนมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ปริมาณสูงถึง 766 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ11 และในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เราได้เพ่ิมความพยายามในการ
พัฒนาเมล็ดพันธ์ุ ยึดแนวทางการเกษตรอัจฉริยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต 
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ตรวจสอบ พัฒนา และป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืช อันจะส่งผลต่ออความสําเร็จในการเกษตรของจีนอีก 10 ปี
ข้างหน้าอย่างแน่นอน 

กล่าวโดยรวมคือ การค้าขายผลิตภัณฑ์เกษตรของจีนจะยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การค้าผลิตภัณฑ์เกษตรให้ย่ังยืน คู่ค้าของจีนมีความหลากหลาย เน่ืองจากบางกรณีปริมาณการค้าขายธัญพืชโดยรวม
ของในประเทศอาจลดลง จึงมีความจําเป็นในการสรรหาแหล่งธัญพืชจากต่างประเทศ พร้อมพัฒนาโครงสร้างความ
หลากหลายของธัญพืช เพ่ือเติมเต็มช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในประเทศให้เหมาะสม 
ที่มา Oryza.com และ สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักก่ิง 
 

อินเดีย 
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาส่งออกข้าวปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากอุปทานข้าวในตลาดลดน้อยลง ท่ามกลาง

ภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น โดยราคาข้าวน่ึง 5% อยู่ที่ 539-546 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
เพ่ิมขึ้นจาก 535-543 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า  

ขณะที่ผู้ส่งออกที่อยู่ใน Mumbai ของอินเดีย กล่าวว่า อุปสงค์กําลังไหลเข้ามาจากประเทศผู้นําเข้าราย
ใหญ่เกือบทุกประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับอินเดียมากกว่าแหล่งอ่ืนๆเนื่องจากราคาข้าวที่ตํ่ากว่า 

สํานักข่าว Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลอินเดียจะอนุญาตให้ผู้ส่งออกข้าวสามารถส่งออกข้าวหักตาม
จํานวนที่ได้รับการพิจารณาไว้ก่อนหน้าน้ีได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 รัฐบาล
อนุญาตให้ผู้ส่งออกส่งออกข้าวหักจํานวน 500,000 ตันไปยังประเทศเซเนกัล และ 50,000 ตันไปยังประเทศแกมเบีย
ภายใน 6 เดือน ซึ่งขณะน้ีได้ขยายระยะเวลาออกไปแล้ว โดยการส่งออกจะดําเนินการผ่านบริษัทสหกรณ์แห่งชาติ
จํากัด (National Cooperative Exports Limited (NCEL)) 

สํานักข่าว The Hindu BusinessLine รายงานว่า การจัดซื้อข้าวโดยองค์การอาหารแห่งชาติ (Food 
Corporation of India (FCI)) สําหรับในฤดูกาล 2023-24 (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) จนถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2567 มีจํานวนถึง 50.09 ล้านตัน ซึ่งลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับจํานวน 53.11 ล้านตัน ที่จัดหาได้ในช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว เน่ืองจากการจัดหาที่ลดลงในรัฐส่วนใหญ่ 

ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงอาหาร (the Food Ministry) ข้าวจํานวนมากถึง 46.21 ล้านตัน ได้รับการ
จัดหาจากผลผลิตที่ปลูกในฤดู the kharif crop และ 3.89 ล้านตัน จากฤดู the rabi crop ในฤดูกาล 2023-24 
โดยการจัดซื้อข้าวเปลือกในฤดู the kharif crop ได้สิ้นสุดลงแล้วในทุกรัฐ ยกเว้นรัฐอัสสัม ซึ่งจะดําเนินต่อไปจนถึง
วันที่ 30 มิถุนายนน้ี 

รัฐบาลได้ต้ังเป้าหมายการจัดซื้อข้าวไว้ที่ 52.49 ล้านตัน จากฤดู the kharif crop และ 10.32 ล้านตัน
จากฤดู the rabi crop ในปี 2023-24 (2566-2567) ในขณะที่มีการขาดดุลเกือบ 6 ล้านตันในการจัดซื้อจากฤดูกาล 
the rabi crop ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เน่ืองจากรัฐอัสสัมรายงานว่าจนถึงขณะน้ีการจัดซื้ออย่างเป็นทางการลดลงถึง 
55% อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางการระบุว่า การจัดซื้อข้าวในฤดู the rabi crop ทั่วอินเดียยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี  

ทั้งน้ี รัฐบาลต้องการข้าวประมาณ 40-41 ล้านตันต่อปี เพ่ือดําเนินโครงการสวัสดิการทั้งหมด รวมถึง
พันธกรณีภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (the National Food Security Act (NFSA)) ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากสต็อกข้าวตอนต้นฤดู (the opening stock) ซึ่งรวมถึงข้าวเปลือกในรูปข้าวสารท่ีอยู่กับองค์การ
อาหารแห่งชาติ Food Corporation of India (FCI) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ประมาณ 31.5 ล้านตันน้ัน ปริมาณ
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ข้าวส่วนเกินที่รัฐจัดซื้อเกินไปจากที่กําหนดไว้จะเพียงพอที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับสต็อกขั้นตํ่าที่รัฐบาลกําหนด
ไว้ (buffer stock) ซึ่งอาจอยู่ที่ประมาณ 43-44 ล้านตัน  

ในปี 2022-23 การซื้อข้าวทั้งหมดของรัฐบาบอยู่ที่ประมาณ 56.87 ตัน จากทุกฤดูกาลซึ่งประกอบด้วยฤดู 
the kharif crop ฤดู the rabi crop และฤดูร้อน (zaid seasons) 

สํานักข่าว Hindustan Times รายงานว่า รัฐบาลอินเดียกําลังมองหาวิธีที่จะลดปริมาณสต็อกข้าวที่มาก
เป็นประวัติการณ์ ซึ่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สต็อกข้าวขององค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of 
India (FCI)) อยู่ที่ประมาณ 50.89 ล้านตัน (รวมข้าวสารจํานวนประมาณ 28.333 ล้านตัน ที่จะได้จากการสี
ข้าวเปลือกของโรงสี) เพ่ิมขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมากเกือบสี่เท่าของสต็อกขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ 
(the required buffer norms) ที่ต้องมีข้าวจํานวน 13.58 ล้านตัน สําหรับไตรมาสเดือนเมษายน-มิถุนายน  

สต็อกข้าวของอินเดียเพ่ิมขึ้นแม้ว่าการจัดซื้อของรัฐบาลในฤดูกาลปัจจุบันจะลดลง 7% จากปีที่แล้ว 
ขณะที่รัฐบาลก็กําลังกระตือรือร้นที่จะลดสต็อกข้าวลงก่อนที่จะเริ่มรับซื้อผลผลิตในฤดู Kharif crop ของปี 2024/25 
(มิถุนายน-กันยายน) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี ผลผลิตในฤดู Kharif crop ปี 2024/25 คาดว่าจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากคาดว่าจะมีฝนจากมรสุม
ที่สูงกว่าค่าเฉล่ีย โดยทั่วไปการปลูกพืชในฤดู Kharif crop จะเริ่มในเดือนมิถุนายนและการเก็บเก่ียวจะเริ่มในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ขณะที่มีรายงานว่า รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเพ่ิมการจัดสรรข้าวภายใต้โครงการ Pradhan Mantri 
Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการลดสต็อกข้าว นอกจากน้ี ยัง
กําลังพิจารณาข้อเสนอลดราคาอ้างอิง (the reference price) ที่รัฐบาลจะใช้สําหรับการเสนอข้าวเพื่อขายในตลาด
เปิด (open market sales (OMS)) 

โดยปัจจุบันราคาอ้างอิงข้าว OMS อยู่ที่ 29 รูปีต่อกิโลกรัม ขณะที่มีรายงานว่าราคาซื้อขายในตลาดตํ่ากว่า
ราคาอ้างอิงขององค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) ดังน้ันความพยายามของรัฐบาลในการลดสต็อกโดยการนําข้าวออกมา
จําหน่ายจึงยังไม่ประสบผลสําเร็จ 

กระทรวงเกษตรของอินเดีย (The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ได้เผยแพร่รายงาน
การประมาณการการผลิตล่ วงหน้าครั้ งที่ สามสํ าหรับ ปี  2023-2024 (the third advance estimates of 
production for the year 2023-24) โดยคาดว่าจะมีการผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน 

โดยคาดว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดในปี 2023-2024 (2566/2567) จะมีจํานวนรวมอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้าน
ตัน เพ่ิมขึ้น 1% จากการผลิตในปี 2022-2023 (2565/2566) ที่จํานวน 135.755 ล้านตัน ซึ่งแม้ว่าการเติบโตของ
การผลิตจะน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตน้ีเกิดขึ้นแม้จะมีข้อจํากัดในการส่งออกข้าวก็ตาม 

การประมาณการในคร้ังน้ี ยังระบุถึงผลผลิตธัญพืชอาหารทั้งหมดในอินเดียซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 
328.852 ล้านตัน ตํ่ากว่าการผลิตในปีก่อนหน้าเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 329.687 ล้านตัน 

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขน้ียังสูงกว่าการผลิตธัญพืชอาหารโดยเฉล่ียในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2018-19 ถึง 2022-
23) อย่างมีนัยสําคัญถึง 21.1 ล้านตัน ซึ่งค่าเฉล่ียในช่วง 5 ปีอยู่ที่ 307.752 ล้านตัน 

สํานักข่าว Reuters รายงานว่า รัฐบาลอินเดียกําลังวางแผนที่จะนําเข้าข้าวสาลีหลังจากห่างหายไปถึง 6 ปี 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการเติมปริมาณสํารองที่ลดลงและป้องกันไม่ให้ราคาเพ่ิมขึ้นอีก  
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ราคาข้าวสาลีในอินเดียเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีการผลิตลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ีปริมาณสํารองข้าว
สาลีของอินเดียยังลดลงสู่ระดับตํ่าสุดในรอบ 16 ปีที่ประมาณ 7.5 ล้านตัน ในเดือนเมษายน 2567 เน่ืองจากมี
ผลผลิตลดลง ซึ่งทําให้รัฐบาลจัดซื้อข้าวสาลีลดลงด้วย 

รัฐบาลได้ขายข้าวสาลีจํานวนมากกว่า 10 ล้านตัน ภายใต้โครงการขายในตลาดเปิด (the open market 
sale scheme (OMSS)) ให้กับโรงโม่แป้งและผู้ผลิตขนมบิสกิต เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปรับราคาขึ้น 

ทั้งน้ี การนําเข้าข้าวสาลีคาดว่าจะช่วยเติมเต็มสต็อกข้าวสาลีของประเทศรวมทั้งยังเป็นการควบคุมราคาใน
ประเทศด้วย ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะยกเลิกภาษีนําเข้าข้าวสาลีในอัตรา 40% ในปีน้ี เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ค้าเอกชนและโรงโม่แป้งนําเข้ามากขึ้น 

แหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐบาลมีความกระตือรือร้นในการนําเข้าจากรัสเซีย โดยรัฐบาลอินเดียอาจรอจนถึงเดือน
มิถุนายนเพ่ือยกเลิกภาษีนําเข้าข้าวสาลี เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับมีการเก็บเก่ียวข้าวสาลีของรัสเซีย 

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แนะนําว่าควรคืนสถานะภาษีนําเข้าก่อนที่การเพาะปลูกข้าวสาลีของปี 
2024/25 จะเริ่มในเดือนตุลาคม นอกจากน้ียังคาดว่าความเคลื่อนไหวของอินเดียจะช่วยผลักดันราคาข้าวสาลีทั่วโลก
ให้สูงขึ้น 
ที่มา Oryza.com  
 

ออสเตรเลีย 
สํานักข่าว Bloomberg รายงานว่า การส่งออกข้าวสาลีของออสเตรเลียน่าจะปรับตัวลดลงในปีหน้า และ

จะทําให้ปริมาณข้าวสาลีในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้น โดยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวยในรัฐที่
ส่งออกข้าวสาลีจํานวนมากอย่างรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

สํานักงานเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรแห่งออสเตรเลีย (ABARES) คาดการณ์
ว่า การส่งออกข้าวสาลีมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ 20.8 ล้านตันในปี 2567-2568 ซึ่งสูงกว่าฤดูกาลท่ีแล้วเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน และเป็นปริมาณที่น้อยกว่าการส่งออก 31.8 ล้านตันในปี 2565-2566 ถึง 1 ใน 3 อย่างไรก็ดี การผลิตมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น 12% 

ทั้งน้ี การส่งออกที่ลดลงอาจทําให้ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้น หลังจากที่เพ่ิงแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เน่ืองจากปัญหาสภาพอากาศในพ้ืนที่ปลูกสําคัญๆ และสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผล
กระทบต่ออุปทาน ขณะที่สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งหลายสัปดาห์ทําให้การเพาะปลูกล่าช้า โดยรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ผลิตข้าวสาลี 40% ของทั้งประเทศ ซึ่งมากกว่า 95% ถูกส่งออกไปยังเอเชียและตะวันออกกลาง 
ที่มา สํานักข่าวอินโฟเควสท์  
 

สหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนําเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 

2023/24 (ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-31 สิงหาคม 2567) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2566 - 28 พฤษภาคม 2567 
มีการนําเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 959,003 ตัน 
ลดลงประมาณ 14.91% เมื่อเทียบกับจํานวน 1,127,102 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนําเข้าข้าว
สายพันธ์ุ Japonica จํานวน 150,332 ตัน ลดลงประมาณ 36.71% เมื่อเทียบกับจํานวน 237,531 ตัน ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธ์ุ Indica นําเข้าจํานวน 808,671 ตัน ลดลงประมาณ 9.09% เมื่อเทียบ
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กับจํานวน 889,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สําหรับข้าวหักน้ัน มีการนําเข้าปริมาณ 309,355 ตัน ลดลง
ประมาณ 12.56% เมื่อเทียบกับจํานวน 353,775 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สหภาพยุโรปนําเข้าข้าว 38,246 ตัน โดยในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 
กันยายน 2566 - 28 พฤษภาคม 2567 ประเทศต่างๆท่ีนําเข้าข้าวประกอบด้วย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 155,114 ตัน 
ฝรั่งเศส 145,295 ตัน สเปน 136,613 ตัน อิตาลี 115,924 ตัน โปแลนด์ 74,917 ตัน เบลเย่ียม 64,687 ตัน เยอรมนี 
63,701 ตัน โปรตุเกส 54,461 ตัน สาธารณรัฐเชค 37,997 ตัน สวีเดน 27,639 ตัน บัลแกเรีย 15,467 ตัน ลิทัวเนีย 
9,872 ตัน สโลวาเกีย 9,476 ตัน เดนมาร์ค 8,981 ตัน ไอร์แลนด์ 6,287 ตัน กรีซ 6,191 ตัน ฟินแลนด์ 4,319 ตัน 
ไซปรัส 3,870 ตัน โรมาเนีย 3,812 ตัน ออสเตรีย 3,759 ตัน ฮังการี 3,673 ตัน มอลต้า 2,942 ตัน โครเอเชีย 2,101 
ตัน ลัตเวีย 1,101 ตัน เป็นต้น 

การนําเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 26 
พฤษภาคม 2567 สหภาพยุโรปนําเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธ์ุ Japonica และสายพันธ์ุ Indica) จาก
ปากีสถานจํานวน 89,329 ตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นําเข้าจากอุรุกวัยจํานวน 48,620 
ตัน เพ่ิมขึ้น 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นําเข้าจากกายอานาจํานวน 40,128 ตัน ลดลง 7.8% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นําเข้าจากอินเดียจํานวน 27,735 ตัน ลดลง 47.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว นําเข้าจากอาร์เจนติน่าจํานวน 24,645 ตัน ลดลง 13.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  

ในกลุ่มของข้าวสารท่ีสีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธ์ุ Japonica และ
สายพันธ์ุ Indica) มีการนําเข้าจากกัมพูชาจํานวน 170,131 ตัน เพ่ิมขึ้น 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา นําเข้าจากเมียนมาจํานวน 158,466 ตัน ลดลง 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นําเข้าจาก
ไทยจํานวน 122,971 ตัน เพ่ิมขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นําเข้าจากอินเดียจํานวน 92,925 
ตัน เพ่ิมขึ้น 16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นําเข้าจากปากีสถาน 89,772 ตัน เพ่ิมขึ้น 4.4% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนําเข้าจากเมียนมาจํานวน 233,439 ตัน ลดลง 12.6% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นําเข้าจากกัมพูชาจํานวน 16,630 ตัน ลดลง 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา นําเข้าจากอาร์เจนติน่าจํานวน 16,094 ตัน เพ่ิมขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
นําเข้าจากไทยจํานวน 14,452 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นําเข้าจากบราซิลจํานวน 
12,507 ตัน ลดลง 66.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ขณะที่ประเทศในสหภาพยุโรปที่นําเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 26 
พฤษภาคม 2567 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธ์ุ Japonica และสายพันธ์ุ Indica) เช่น สเปน 
58,674 ตัน เบลเย่ียม 50,956 ตัน เนเธอร์แลนด์ 47,844 ตัน โปรตุเกส 35,010 ตัน อิตาลี 23,811 ตัน ฝรั่งเศส 
14,257 ตัน โปแลนด์ 6,929 ตัน บัลแกเรีย 3,310 ตัน เยอรมนี 1,981 ตัน เดนมาร์ค 2,103 ตัน กรีซ (EL) 863 ตัน 
ลิทัวเนีย 689 ตัน เป็นต้น 

ในกลุ่มของข้าวสารท่ีสีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธ์ุ Japonica และ
สายพันธ์ุ Indica) เช่น ฝร่ังเศส 119,228 ตัน เนเธอร์แลนด์ 115,066 ตัน อิตาลี 85,012 ตัน สเปน 81,565 ตัน 
โปแลนด์ 62,896 ตัน เยอรมนี 47,269 ตัน เบลเย่ียม 44,550 ตัน สาธารณรัฐเชค 37,677 ตัน สวีเดน 26,612 ตัน 
โปรตุเกส 15,432 ตัน ลิทัวเนีย 11,999 ตัน สโลวีเนีย (SI) 10,951 ตัน กรีซ (EL) 9,772 ตัน เดนมาร์ค 8,095 ตัน 



 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 32

ไอร์แลนด์ (IE) 7,915 ตัน บัลแกเรีย 4,970 ตัน ฟินแลนด์ 3,877 ตัน ไซปรัส 3,551 ตัน ออสเตรีย 3,428 ตัน 
โครเอเชีย (HR) 2,659 ตัน มอลต้า 2,755 ตัน โรมาเนีย (RO) 2,651 ตัน ฮังการี 1,498 ตัน ลัตเวีย 1,495 ตันเป็น
ต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเย่ียม 179,603 ตัน เนเธอร์แลนด์ 57,888 ตัน สเปน 26,771 ตัน 
ฝรั่งเศส 21,391 ตัน โปแลนด์ 20,216 ตัน อิตาลี 12,823 ตัน ลิทัวเนีย 4,025 ตัน โปรตุเกส 2,185 ตัน เป็นต้น 

ขณะที่การส่งออกข้าวน้ัน ประเทศในสหภาพยุโรปท่ีส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร
ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธ์ุ Japonica และสายพันธ์ุ Indica) ในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 26 
พฤษภาคม 2567 เช่น อิตาลี 91,147 ตัน กรีซ (EL) 24,969 ตัน สเปน 23,215 ตัน เบลเย่ียม 19,977 ตัน บัลแกเรยี 
19,973 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,870 ตัน โปรตุเกส 9,331 ตัน ลิทัวเนีย 5,431 ตัน โปแลนด์ 2,029 ตัน สาธารณรัฐเชค 
1,993 ตัน โรมาเนีย 1,432 ตัน เดนมาร์ค 1,291 ตัน ฝรั่งเศส 1,199 ตัน และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น 
อิตาลี 2,323 ตัน สเปน 1,578 ตัน กรีซ (EL) 919 ตัน โปรตุเกส 792 ตัน ลิทัวเนีย 367 ตัน โรมาเนีย 335 ตัน 
เนเธอร์แลนด์ 276 ตัน สโลวีเนีย (SI) 240 ตัน เป็นต้น 
ที่มา Oryza.com  
 

บราซิล 
สํานักข่าว Reuters รายงานว่า ในการประมูลที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 หน่วยงาน 

Conab (หน่วยงานพืชผลแห่งชาติ) ของบราซิลได้ซื้อข้าวนําเข้าจํานวน 263,370 ตัน ในราคารวมประมาณ 1.32 พัน
ล้านเรียล (ประมาณ 250.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งตํ่ากว่าที่เปิดประมูลจํานวน 300,000 ตัน โดยเจ้าหน้าที่ของ 
Conab กล่าวว่าจะมีการซื้อประมาณ 36,600 ตัน ในการประมูลในอนาคตหลังการประมูลครั้งน้ีสิ้นสุดลง 

หน่วยงาน Conab ระบุว่า จัดหาข้าวได้มาในราคาเกือบ 5 เรียลต่อกิโลกรัม โดยรัฐบาลจะอุดหนุนราคา
สําหรับค้าปลีกอีก 4 เรียลต่อกิโลกรัม ตามท่ีประกาศไว้ 

ทั้งน้ี รัฐบาลสามารถซื้อข้าวได้มากถึง 1 ล้านตัน เพ่ือสกัดก้ันการเก็งกําไรราคาในตลาดภายในประเทศ 
หลังจากเกิดนํ้าท่วมรุนแรงในรัฐ Rio Grande do Sul ทางตอนใต้ของบราซิล อย่างไรก็ตาม แผนการนําเข้าข้าว
ดังกล่าวของรัฐบาลต้องเผชิญกับการต่อต้านจากผู้ปลูกข้าวในรัฐ Rio Grande do Sul ซึ่งเป็นอแหล่งผลิตข้าว
ประมาณ 70% ของผลผลิตของบราซิล  

ตามข้อมูลของ Cepea/Irga รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 ราคาข้าวที่แปรรูปโดยอุตสาหกรรมในรัฐ 
Rio Grande do Sul ลดลง 1% หลังจากเพ่ิมขึ้นมากกว่า 10% ในเดือนพฤษภาคม 2567 ขณะที่สหพันธ์เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวของ Rio Grande do Sul หรือ Federarroz ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น 

ขณะที่นาย Roberto Ghigino รองประธานกลุ่ม กล่าวว่า การนําเข้าข้าวน้ันไม่จําเป็น เน่ืองจากการเก็บ
เก่ียวของรัฐ Rio Grande do Sul เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงเกิดนํ้าท่วมรุนแรง อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่า
ประมาณ 0.5% ของไซโลในพ้ืนที่ภาคกลางของรัฐจมอยู่ใต้นํ้าบางส่วน โดยอ้างอิงการประมาณการจากหน่วยงาน
ข้าวของรัฐ Irga  

นาย Roberto Ghigino กล่าวว่า แม้ว่าจะไม่มีการประเมินที่แน่ชัดว่าข้าวที่เก็บไว้อาจเน่าเสียไปมากน้อย
เพียงใด แต่การสูญเสียดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ 
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ล่ าสุ ด ไ ด้มี ประกาศบนเ ว็บ ไซ ต์  www.conab.gov.br ว่ าห น่วยงาน  Conab (National Supply 
Company) ของบราซิลได้ตัดสินใจจัดประมูลซื้อข้าวสารจํานวน 36,630 ตัน ที่ยกยอดมาจากการประมูลเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2567 

ทั้งน้ี หน่วยงาน Conab ได้เสนอซื้อข้าวสารนําเข้าจํานวน 300,000 ตัน ในการประมูลวันที่ 6 มิถุนายน 
2567 แต่กลับซื้อไปเพียง 263,370 ตัน โดยใช้เงินงบประมาณไปประมาณ 1,320 ล้านเรียล (ประมาณ 250.51 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ดังน้ัน หน่วยงานจึงต้องดําเนินการประมูลซื้อข้าวสารท่ีเหลืออีก 36,650 ตันจากที่วางแผนไว้ในตอน
แรกจํานวน 300,000 ตัน 

การประมูลครั้งน้ี จะดําเนินการโดยใช้ระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของ Conab (SISCOE) และเช่ือมต่อกับ
ตลาดซื้อขายธัญพืช สินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้า และมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 
เวลา 9.00 น. ตามเวลาบราซิล โดยมีเง่ือนไขระบุว่า ข้าวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุ 5 กิโลกรัม โดยมีราคา
สูงสุด 4 เรียลบราซิล (ประมาณ 75 เซ็นต์) ต่อกิโลกรัม 
(รายละเอียดที่ https://www.conab.gov.br/comercializacao/leiloes-publicos/compra-publica) 
ที่มา Oryza.com 


